
 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลเหล่าปอแดง 

สมัยสามัญ ที่ 1   ครั้งที่ 1  ประจำปี  2566 

วันที่  24  กุมภาพันธ์  ๒๕๖6     เวลา   ๐๙.๐๐ น. 

ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลเหล่าปอแดง   

ผู้มาประชุม 
 
 

ลำดับที่ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

๑ นายชาญชัย  จันทามี ประธานสภาเทศบาล ชาญชัย  จันทามี  

๒ นายภูชิต  ขนันแข็ง รองประธานสภาเทศบาล ภูชิต  ขนันแข็ง  

๓ นายสมาน  ดาโอภา สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ สมาน  ดาโอภา  

๔ นายชาญชัย  ทุมเชียงเข้ม สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ ชาญชัย  ทุมเชียงเข้ม  

๕ นายสุรศักดิ์  จันทรังษี สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ สุรศักดิ์  จันทรังษี  

๖ นางนภา  แสนแพง สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ นภา  แสนแพง  

๗ นางรินดา  มีไกรราช สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ รินดา  มีไกรราช  

๘ นายวิเศษ  เบ้าหล่อ สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ วิเศษ  เบ้าหล่อ  

๙ นายอนุชา  ดาบสีพาย สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ อนุชา  ดาบสีพาย  

๑๐ นายลำไพ  พังคา สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ ลำไพ  พังคา  

๑๑ นายวันชัย  พองดวง สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ วันชัย  พองดวง  

๑๒ นายทานิล  ศรีนารัตน์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ ทานิล  ศรีนารัตน์  

๑๓ นางสาวสุภาวดี   เวชกูล เลขานุการสภาเทศบาล สุภาวดี   เวชกูล  

มาประชุม 11     คน  ลาประชุม 1    คน     ขาดประชุม  -     คน 
 
 
 
 
 
 
 



๒ 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
 

ลำดับที่ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1 นายสุทัศน์  โคตรธรรม นายกเทศมนตรี สุทัศน์  โคตรธรรม  

2 นายลำไพ  งิ้วพรม รองนายกเทศมนตรี ลำไพ  งิ้วพรม  

3 นายอำนาจ  ชาชุมวงค์ รองนายกเทศมนตรี อำนาจ  ชาชุมวงค์  

4 นางทองวัน  มุ่งชัย เลขานุการนายกเทศมนตรี ทองวัน  มุ่งชัย  

5 นายพูลสวัสดิ์   มูลตองคะ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี พูลสวัสดิ์   มูลตองคะ  

6 นายเสกสรร   สุตะโคตร   ปลัดเทศบาล เสกสรร   สุตะโคตร    

7 นายสมชาย  แสงวงศ์ รองปลัดเทศบาล สมชาย  แสงวงศ์  

8 พันจ่าเอกกฤติยา  จิตต์ตรง ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

กฤติยา  จิตต์ตรง  

9 นางแววตา  อิทธิฤกษ์มงคล ผู้อำนวยการกองคลัง แววตา  อิทธิฤกษ์มงคล  

10 นางสาวปุณรดา  มีระหงษ์ หัวหน้าสำนักปลัด ปุณรดา  มีระหงษ์  

11 นายอดิศร   พองผาลา นายช่างโยธา อดิศร   พองผาลา  

๑2 นายพูลทรัพย์  งิ้วพิมพา นักวิเคราะห์นโยบายและแผน พูลทรัพย์  งิ้วพิมพา  

13 นางสาววราภรณ์  การชาคำ เจ้าพนักงานธุรการ วราภรณ์  การชาคำ  

14 ว่าที่ร.ต.ปกรณ์ภัทร  วภักดิ์เพชร ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป ปกรณ์ภัทร  วภักดิ์เพชร  

15 นางสาวศิรินภา  แสนมะฮุง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ ศิรินภา  แสนมะฮุง  

16 นายกัญญาภัทร   เพชรวิชัย ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ กัญญาภัทร   เพชรวิชัย  

 
เริ่มประชุมเวลา   ๐๙.๐๐ น. 

   

 
 



๓ 
 

เลขานุการสภา   วันนี้  เป็นการประชุมสภาสมัยสามัญ ที ่ 1  ครั ้งที ่ 1 ประจำปี ๒๕๖6  บัดนี้          
มีสมาชิกเข้าร่วมประชุม  จำนวน  ๑1 ท่าน  ลาป่วย จำนวน  1 ท่าน คือ สท.นภา  แสนแพง  
ถือว่าครบองค์ประชุมแล้ว   

เรียนเชิญ  ท่านประธานสภาเทศบาลตำบลเหล่าปอแดง ดำเนินการประชุมสภา
เทศบาล  สมัยสามัญ ที่ 1  ครั้งที่ 1  ประจำปี ๒๕๖6  วันที่  24  กุมภาพันธ์ 2566           
ตามระเบียบวาระต่อไป   

ประธานสภา   เมื่อสมาชิกมาครบองค์ประชุมแล้ว  ขอเปิดการประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ     
ที ่1  ครั้งที่ 1   ประจำปี  ๒๕๖6   ตามระเบียบวาระการประชุม  ดังนี้     

ระเบียบวาระท่ี  ๑   เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ทราบ 

ประธานสภา  ขอมอบให้รองประธานสภา ปฏิบัติหน้าที่แทน 

รองประธานสภา เรื่องท่ี 1  โครงการทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ        
             เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี  นารีรัตนราชกัญญา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ  

  ด้วยวันพฤหัสบดีที่ 12 มกราคม ๒๕66 เทศบาลตำบลเหล่าปอแดง ร่วมกับกำนัน 
ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน และพี่น้องประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลเหล่าปอแดง ได้ร่วมกิจกรรม
โครงการทำบุญตักบาตร  เพื ่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้า         
สิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา   เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ   ณ  วัดศิริพัฒนาราม 
บ้านหนองปลาน้อย  ตำบลเหล่าปอแดง  อำเภอเมืองสกลนคร  จังหวัดสกลนคร 

รองประธานสภา  เรื่องท่ี 2  พิธีรับมอบใบประกาศนียบัตรรับรองคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม  
             (EHA) 

  เนื่องด้วยวันศุกร์ที่ 27 มกราคม 2566  ประธานสภาและนายกเทศมนตรี พร้อม
ด้วยเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขฯ  ได้เดินทางไปรับมอบประกาศนียบัตรรับรอง คุณภาพระบบ
บริการอนามัยสิ่งแวดล้อม (EHA) ระดับเกียรติบัตร และใบประกาศเกียรติคุณรับรององค์การ
บริหารส่วนตำบลที่มีการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม เพื่อท้องถิ่นและชุมชนระดับน่าอยู่ และ
ระดับน่าอยู ่อย่างยั ่งยืน ประจำปี 2565 เขตสุขภาพที่ 8  (Environmental  Health 
Accreditation :  EHA Forum 2023)  ณ ห้องอภิชา ชั้น 3 ศูนย์ประชุมมลฑาทิพย์ ฮอลล์  
อำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี  ซึ่งนายกเทศมนตรีเป็นตัวแทนครอบครัวเหล่าปอแดง รับมอบ
ใบประกาศดังกล่าว  จึงขอแสดงความยินดีกับเทศบาลตำบลเหล่าปอแดงด้วยนะครับ 

รองประธานสภา เรื่องท่ี 3  พิธีรับโล่เกียรติยศ และพัดเกียรติยศ เชิดชูเกียรติ “วัดต้นแบบ ระดับหน”  
             ประจำปีพุทธศักราช  2565  

ขอแสดงความยินดีกับนายกเทศมนตรีตำบลเหล่าปอแดง ได้รับเกียรติบัตรภาคี
เครือข่ายสนับสนุนการดำเนินงาน โครงการวัด ประชารัฐ สร้างสุข ฝ่ายสาธารณูปการของ
มหาเถรสมาคม ร่วมกับ วัดมหาพรหมโพธิราช จังหวัดสกลนคร  เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 
2566 

รองประธานสภา  เรื่องท่ี 4  แนะนำข้าราชการย้ายมา - เลื่อน – หรือผ่านการคัดเลือกสรรหา มาใหม่       
             มีทั้งหมด  5 ท่าน   

  ขอเชิญเจ้าหน้าที่ แนะนำตัวเองต่อสภาเทศบาลตำบลเหล่าปอแดง  
 
 



๔ 
 

หัวหน้าฝ่ายกองสาธารณสุข ดิฉัน นางสาวปิยะวรรณ์   กำคำ  มารับตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม   ผ่านการสรรหาจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น 
แต่งตั้งเม่ือวันที่  3  ตุลาคม  2565  โอนย้ายมาจากเทศบาลนครสกลนคร  

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี กระผม นายอนุชัย   วรรณทอง  ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ย้ายมาจาก 
องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบเหลา  เมื่อวันที่  3  มกราคม  2566 

เจ้าพนักงานสาธารณสุข  ดิฉัน นางสาวสุดารัตน์   ลับลิพล  ได้รับการบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการส่วนท้องถิ่น 
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน  เมื่อวันที่  1  กุมภาพันธ์  2566 

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ  ดิฉัน นางสาวรัชฎาพร มุลตองคะ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ  
กองสาธารณสุขฯ  เริ่มทำงานเมื่อวันที่  1  กุมภาพันธ์  2566 

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ  ดิฉัน นางสาวพิมลพรรณ   พวงมาลา  ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ  กองคลัง 
เริ่มทำงานเมื่อวันที่  1  กุมภาพันธ์  2566  

รองประธานสภา     ยินดีต้อนรับสู่ครอบครัวเหล่าปอแดงครับ 
    คณะผู้บริหารมีเรื่องที่จะแจ้งให้ทราบไหม 

ที่ประชุม  ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี  ๒   เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลเหล่าปอแดง   

-  สมัยสามัญ ที่ 4 /2565    เมื่อวันที่  28  ธันวาคม  2565 

รองประธานสภา   เป็นการรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ  ที่ 4 / 2565  วันที่  
28  ธันวาคม  2565  รายละเอียดตามเอกสารที ่ส ่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม        
ทุกท่านคงจะได้อ่านทบทวนแล้ว มีท่านใดจะแก้ไข ระเบียบวาระไหน หน้าไหน บรรทัดไหน  
เชิญครับ 

ที่ประชุม  ไม่มี 

รองประธานสภา  ขอมติที่ประชุมให้ความเห็นชอบรับรองรายงานการประชุม สมัยสามัญ ที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖5   
วันที่  28  ธันวาคม  2565 

โปรดยกมือ 
รับรอง  ๑0 เสียง 

 ไมร่ับรอง    - เสียง 
 งดออกเสียง   1  เสียง  

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว  ด้วยคะแนน   ๑0 เสียง  

ระเบียบวาระท่ี  3 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

3.๑ การกำหนดสมัยประชุม สามัญประจำปี ระยะเวลาและวันเริ่มต้นประชุมสมัยประชุม
สามัญ  ประจำปีของแต่ละสมัยในปี  2566  

รองประธานสภา   ขอเชิญปลัดเทศบาล  ชี้แจงระเบียบในที่ประชุมทราบ  เพื่อประกอบการพิจารณา 

ปลัดเทศบาล  ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562   

 
 



๕ 
 

มาตรา 24   
วรรคแรก  กำหนดว่า ในปีหนึ่ง ให้มีสมัยประชุมสภาเทศบาล  4 สมัย  สมัยประชุมสามัญ   
ครั้งแรกและวันเริ่มประชุมสมัย สามัญประจำปี  ให้สภาเทศบาลกำหนด 

 วรรคสี่  กำหนดว่า สมัยประชุมสามัญ สมัยหนึ่ง ๆ ให้มีกำหนดไม่เกิน  30 วัน แต่ถ้าหากจะ
ขยายเวลา ออกไปอีกจะต้องได้รับอนุมัติจากผู้ว่าราชการจังหวัด 

  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547   
(แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554) 

 ข้อ 11 (2) สำหรับเทศบาล ให้สภาเทศบาลกำหนดว่าการประชุมสมัยสามัญประจำปี        
แต่ละสมัย ในปีนั้นจะเริ่มเมื่อใด แต่ละสมัยในปีนั้นมีกำหนดกี่วัน กับให้กำหนดวันเริ่มประชุม
สมัยประชุมสามัญประจำปีสมัยแรกของปีถัดไปและมีกำหนดกี่วัน 
ข้อ 21 การกำหนดจำนวนสมัยประชุมสามัญประจำปี  ระยะเวลาและวันเริ่มต้นประชุมสมัย 
ประชุมสามัญประจำปีของแต่ละสมัยในปีนั้น  วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจำปีของปีถัดไป 
และระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญประจำปี สมัยแรกของปีถัดไป ให้ประธานสภาท้องถิ่น 
นำปรึกษาในที่ประชุม สามัญประจำปี สมัยแรกของแต่ละปี   

เมื่อสภาท้องถิ่นมีมติแล้ว  ให้ประธานสภาท้องถิ่นทำเป็นประกาศของสภาท้องถิ่น 
พร้อมทั้งปิดประกาศไว้ ณ ที่เปิดเผย  ณ ที่ทำการองค์กรปกครองท้องถิ่น 

  ตามประกาศของสภาเทศบาลตำบลเหล่าปอแดง  ลงวันที่  7 กุมภาพันธ์  2565    
ได้กำหนดสมัยประชุม สมัยแรก ประจำปี 2566  คือ  เริ่มตั้งแต่วันที่  2 กุมภาพันธ์  2566  
เป็นต้นไป  มีกำหนดไม่เกิน 30 วัน  ซึ่งเป็นการกำหนดสมัยแรก สมัยเดียว  ต่อไปจะเป็นการ
กำหนดสมัยที่ 2 สมัยที่ 3 สมัยที่ 4 ต่อไป ในปีที่ผ่านมานั้น ได้กำหนดสมัยประชุมสามัญ  
เป็น  4 สมัย ดังนี้ 
สมัยที่ 2    เริ่มตั้งแต่วันที่   2  มิถุนายน   เป็นต้นไป    มีกำหนดไม่เกิน   30 วัน 
สมัยที่ 3    เริ่มตั้งแต่วันที่   2  สิงหาคม    เป็นต้นไป    มีกำหนดไม่เกิน   30 วัน 
สมัยที่ 4    เริ่มตั้งแต่วันที่   2  ธันวาคม    เป็นต้นไป    มีกำหนดไม่เกิน   30 วัน 

  เอกสารที ่แนบมาพร้อมนี ้ ให ้ด ูไว ้เป ็นตั วอย่างในการพิจารณา อาจจะมีการ
ปรับเปลี่ยนได้ ส่วนมากก็จะอยู่ในช่วงของเดือนนี้ แต่ช่วงเดือนสิงหาคมจะมีความสำคัญ    
ในเรื ่องของการทำเทศบัญญัติ งบประมาณประจำปี และให้แล้วเสร็จภายในวันที ่ 15 
สิงหาคม  ส่วนสมัยที ่ 4 จะกำหนดในต้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เป็นการประชุม
ปรึกษาหารือ เผื่อมีภาระกิจ 

ส่วนการกำหนดวันเริ ่มสมัยประชุม สมัยสามัญ ประจำปีถัดไป ปี 2567  และ
ระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญประจำปี  สมัยแรกของปีถัดไปนี้  ขึ้นอยู่กับประธานสภา 
รองประธานสภา และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเหล่าปอแดง ในการที่จะกำหนดสมัยประชุม
ตามระเบียบที่กำหนดไว้  จึงนำเรียนเสนอเพ่ือโปรดพิจารณา 

รองประธานสภา  มีสมาชิกท่านใด เห็นว่าจะกำหนดเหมือนเดิม  หรือมีความคิดเห็นแตกต่าง ในการ
กำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี 2566  

นายวิเศษ  เบ้าหล่อ  กระผม นายวิเศษ  เบ้าหล่อ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2  ในการกำหนดสมัยประชุม 
ที่ผ่านมาถือว่ามีความเหมาะสม ในการกำหนดสมัยประชุมในปีนี้ ขอเสนอให้กำหนดในห้วง
เดิมเหมือนกับปี 2565 ที่ผ่านมา เป็นห้วงเวลาอันเหมาะสม และถือปฏิบัติมาหลายปีแล้ว   

 
 



๖ 
 

นายกเทศมนตรี   กระผม นายสุทัศน์  โคตรธรรม  นายกเทศมนตรีตำบลเหล่าปอแดง ขอแสดงความ
คิดเห็น เกี่ยวกับการกำหนดสมัยประชุมที่ผ่าน จะกำหนดห้วง 

สมัยแรก   เริ่มวันที่  2  กุมภาพันธ์    กำหนดไม่เกิน  30 วัน 
สมัยที่ 2   เริ่มวันที่  2  มิถุนายน   กำหนดไม่เกิน  30 วัน 
สมัยที่ 3   เริ่มวันที่  2  สิงหาคม  กำหนดไม่เกิน  30 วัน เดือนสิงหาคม

เป็นเดือนที่เทศบาลจะต้องทำเทศบัญญัติในงบประมาณปีถัดไป  เป็นห้วงที่จะนำเข้าประชุม
สภาและประกาศใช้ต่อไป 

สมัยที่ 4   เริ่มวันที่  2  ธันวาคม  กำหนดไม่เกิน  30 วัน  
อยากให้คงไว้แบบนี้ แต่ถ้าหากมีความจำเป็นเร่งด่วน ก็สามารถเปิดสมัยประชุม วิสามัญได้ 

รองประธานสภา   มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเพ่ิมเติม หรือไม่ 

ที่ประชุม  ไม่มี 

รองประธานสภา  ขอเชิญเลขานุการสภา นับองค์ประชุม 

เลขานุการสภา  มีสมาชิกอยู่ในห้องประชุม  11 ท่าน ครบองค์ประชุม 

รองประธานสภา  ขอมติที่ประชุม ให้ความเห็นชอบ กำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี 2566  ดังนี้ 
 สมัยที่ 2   เริ่มตั้งแต่วันที่   2  มิถุนายน  2566    เป็นต้นไป   มีกำหนดไม่เกิน   30 วัน 

สมัยที่ 3   เริ่มตั้งแต่วันที่   2  สิงหาคม  2566    เป็นต้นไป   มีกำหนดไม่เกิน   30 วัน 
สมัยที่ 4   เริ่มตั้งแต่วันที่   2  ธันวาคม  2566    เป็นต้นไป   มีกำหนดไม่เกิน   30 วัน 

โปรดยกมือ 
มติที่ประชุม :   เห็นชอบ  10  เสียง 
   ไม่เห็นชอบ   - เสียง 
   งดออกเสียง   1 เสียง 

ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์  เห็นชอบ  ในการกำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี  2566 
สมัยที่ 2   เริ่มตั้งแต่วันที่   2  มิถุนายน  2566    เป็นต้นไป   มีกำหนดไม่เกิน   30 วัน 
สมัยที่ 3   เริ่มตั้งแต่วันที่   2  สิงหาคม  2566    เป็นต้นไป   มีกำหนดไม่เกิน   30 วัน 
สมัยที่ 4   เริ่มตั้งแต่วันที่   2  ธันวาคม  2566    เป็นต้นไป   มีกำหนดไม่เกิน   30 วัน 
ด้วยคะแนน    10 เสียง 

3.2  กำหนดวันเริ่มสมัยประชุม สมัยสามัญ ประจำปีถัดไป ปี 2567  และระยะเวลาของ
สมัยประชุมสามัญประจำปี สมัยแรกของปีถัดไป 

รองประธานสภา   ขอให้ที่ประชุมพิจารณาการกำหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจำปีถัดไปปี 2567 
และระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญประจำปี สมัยแรกของปี 2567   

นายวิเศษ  เบ้าหล่อ  ขอเสนอสมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยแรก  ประจำปี 2567  เริ่มตั้งแต่วันที่  2 
กุมภาพันธ์ 2567  เป็นต้นไป   มีกำหนดไม่เกิน   30 วัน   

รองประธานสภา  มีสมาชิกท่านใดจะนำเสนอเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ 

ที่ประชุม    ไม่มี 

รองประธานสภา  ขอเชิญเลขานุการสภา นับองค์ประชุม 

เลขานุการสภา  มีสมาชิกอยู่ในห้องประชุม  11 ท่าน ครบองค์ประชุม 
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รองประธานสภา   ขอมติที่ประชุม ให้ความเห็นชอบ กำหนดสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี 
2567  เริ่มตั้งแต่วันที่  2 กุมภาพันธ์  2567  เป็นต้นไป  มีกำหนดไม่เกิน  30 วัน 

 โปรดยกมือ 
มติที่ประชุม    เห็นชอบ  10  เสียง 
   ไม่เห็นชอบ   - เสียง 
   งดออกเสียง   1 เสียง 

ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์  เห็นชอบในการกำหนดสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี 
2567   เริ ่มตั้งแต่วันที่  2 กุมภาพันธ์  2567  เป็นต้นไป  มีกำหนดไม่เกิน   30 วัน      
ด้วยคะแนน   10 เสียง 

3.3  พิจารณารับถ่ายโอนรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน ประเภทรถตู้  จำนวน  1 คัน 

รองประธานสภา   ขอเชิญปลัดเทศบาล  ชี้แจงระเบียบในที่ประชุมทราบ  เพื่อประกอบการพิจารณา 

ปลัดเทศบาล  การโอนทรัพย์ส ินของส ่วนราชการหนึ ่ง ให ้ส ่วนราชการหนึ ่ง ตามระเบียบ
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 มาตรา 69 
ให้กระทรวงมหาดไทย ตามระเบียบข้อบังคับ ว่าด้วยการคลัง รวมตลอดถึงวิธีงบประมาณ
การรักษาทรัพย์สิน การจัดหาประโยชน์จากทรัพย์สิน การจัดหาพัสดุและการจ้างเหมาข้ึนได้  

  โดยอาศัยอำนาจตาม พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  
พ.ศ. 2560  ประกาศ ณ วันที่  24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560  หมวด 13 การบริหารพัสดุ  
มาตรา  112  ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการควบคุม และดูแลพัสดุที่อยู่ในความครอบครอง 
ให้มีการใช้และการบริหารพัสดุที่เหมาะสม คุ้มค่า และเกิดประโยชน์ต่อหน่วยงานของรัฐ   
มากที่สุด 
มาตรา 113  การดำเนินการตามมาตรา 112  รวมถึง การเก็บ  การบันทึก การเบิกจ่าย 
การยืม การตรวจสอบ การบำรุงรักษา และการจำหน่ายพัสดุ  ให้เป็นไปตามระเบียบที่
รัฐมนตรีกำหนด  และตามกฎกระทรวง โดยการบริหารงานได้ ด้านการบำรุงรักษา ซ่อมแซม
ดูแลพัสดุ เกี่ยวพันกับการจัดตั้งงบประมาณ  หมวด 9 ในการรับโอนพัสดุที่มีผู้อุทิศ ให้จาก
เอกชน หรือหน่วยงานราชการ ที่เกี่ยวพันกับการบำรุงรักษาซ่อมแซม  ซึ่งต้องมีค่าใช้จ่าย 
และต้องตั้งไว้ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายจริง เป็นอำนาจความเห็นชอบของสภา
เทศบาล ในการจัดตั้งงบประมาณ และการรับโอนทรัพย์สิน  

ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ. 2560 ประกาศ ณ  วันที่  23  สิงหาคม 2560 ส่วนที่ 4 การจำหน่วยพัสดุ  ข้อ 215  
(3) โอน ให้โอนแก่หน่วยงานของรัฐ หรือองค์การสถานสาธารณกุศล ตามมาตรา 47 (7) 
แห่งประมวลรัษฎากร ทั้งนี้ ให้มีหลักฐานการส่งมอบไว้ต่อกันด้วย และหนังสือกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น ลงวันที่ 4 มิถุนายน 2561 แจ้งสำเนาหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัย
ปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ที่ กค (กวจ.) 0405.2/020147       
ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2561 ข้อ 1 ตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ ข้อ 4 (3) กำหนดให้
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐของราชการส่วนท้องถิ่น หมายถึง นายกองค์การบริหารส่วนจงัหวัด 
นายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตามลำดับ ดังนั้น กรณีท่ีมีผู้อุทิศพัสดุให้เป็น 
กรรมสิทธิ์แก่ อปท. หรือให้สิทธิอันเกี่ยวกับพัสดุหรือมอบให้เป็นผู้ดูแลพัสดุ จึงเป็นอำนาจ
ของหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ 
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อย่างไรก็ดี เนื่องจากการรับเอาพัสดุที่มีผู้อุทิศพัสดุให้เป็นกรรมสิทธิ์แก่ อปท. หรือ
ให้สิทธิอันเกี่ยวกับพัสดุ หรือมอบให้เป็นผู้ดูแลพัสดุ กรณีที่มีเงื่อนไขหรือมีภาระติดพันจะ
ส่งผลต่อการใช้จ่ายงบประมาณของ อปท. ด้วย ซึ่งการพิจารณางบประมาณของ อปท. เป็น
อำนาจของสภาท้องถิ่น จึงมีความจำเป็นต้องกำหนดให้สภาท้องถิ่นมีอำนาจในการพิจารณา
ให้ความเห็นชอบในเรื่องดังกล่าว 

รองประธานสภา  ขอเชิญนายกเทศมนตรี  นำเสนอรายละเอียดต่อสภา  เพ่ือประกอบการพิจารณา 

นายกเทศมนตรี  เทศบาลตำบลเหล่าปอแดง  ยังขาดแคลนยานพาหนะที่จะนำมาใช้ในงานกู้ชีพ-กู้ภัย 
หรือใช้ในกิจการงานของเทศบาล ในการบริการสาธารณะต่างๆ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่
ประชาชน  จึงได้ดำเนินการทำหนังสือถึงโรงพยาบาลสกลนคร ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2565  
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์บริจาครถยนต์ราชการ จากโรงพยาบาลสกลนคร  มอบหมายให้รอง
อำนาจ  ชาชุมวงค์   ไปสำรวจยานพาหนะของโรงพยาบาล ว่ามียานพาหนะคันไหนบ้าง      
ที่ปลดระวางหรือไม่ได้ใช้แล้ว  ทางโรงพยาบาลสกลนครได้มอบรถยนต์นั่งส่วนบุคคล ไม่เกิน   
7 คน  ลักษณะ รถพยาบาล หมายเลขทะเบียน กข 6533 สกลนคร  ยี่ห้อ โตโยต้า  สีขาว  
ตามรายละเอียดที่แนบ  ขอยกตัวอย่างเหมือนกรณีที่ได้รับรถบริจาคจากองค์การบริหาร   
ส่วนจังหวัดสกลนคร  ซึ่งนำมาใช้ภายในกิจการของเทศบาล เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด เช่น 
กิจกรรมหมู่บ้าน ชุมชน วัด อปท.ใกล้เคียง 

  ส่วนรถคันนี้ ในแนวความคิดของทางผู้บริหาร รถกู้ชีพ-กู้ภัย ของเราได้ใช้มาเกือบ 
20 ปี   เมื่อกระผมได้ใช้บริการไปโรงพยาบาลสกลนคร เมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมา รถกู้ชีพ - กู้ภัย     
มีสภาพเก่า ทรุดโทรม ซึ่งเราได้ดำเนินการขอโครงการหมู่บ้านและชุมชนเมือง ก็หวังว่าจะ
ได้รับรถฉุกเฉินช่วยเหลือผู ้ป่วยอัจฉริยะ จำนวนเงิน  2,000,000บาท เห็นว่าจะได้          
ทุก อปท. แต่พอประกาศออกมาได้เพียง  6 อปท.  กระผมเลยมีแนวคิดที่จะขอรถส่วนนี้ไว้          
เพื่อสำรองใช้ในยามฉุกเฉิน โดยนำมาใช้เป็นรถกู้ชีพ -  กู้ภัย หรือนำมาใช้ในกิจการอย่างอ่ืน    
ดังนั้น  จึงอยากขอให้สภาพิจารณาให้ความเห็นชอบรับโอนต่อไป 

รองประธานสภา   มีสมาชิกทา่นใด จะอภิปรายหรือไม ่

ที่ประชุม   ไม่มี 

รองประธานสภา   ขอเชิญเลขานุการสภา นับองค์ประชุม 

เลขานุการสภา    มีสมาชิกอยู่ในห้องประชุม  11 ท่าน ครบองค์ประชุม 

รองประธานสภา  กระผมขอมติ ที ่ประชุมให้การเห็นชอบรับโอนรถยนต์นั ่งส ่วนบุคคลไม่เก ิน  7 คน                  
จากโรงพยาบาลสกลนคร   จำนวน   1  คันหรือไม่ 
เห็นชอบ      9  เสียง 

 ไม่เห็นชอบ           -   เสียง 
   งดออกเสียง          2  เสียง 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์  ให้การเห็นชอบรับถ่ายโอนรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน  7 คน 
จำนวน    1 คัน  จากโรงพยาบาลสกลนคร      ด้วยคะแนน    9  เสียง 

3.4 พิจารณาโอนและเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงประกอบงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 
งบประมาณ พ.ศ. 2566   
 
 



๙ 
 

รายการ  เครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา (แบบหน้าจอสัมผัส I pad)   เปลี่ยนเป็น    
เครื่องคอมพิวเตอร์แท็บแล็ต แบบท่ี 2 จำนวน  1 เครื่อง จากจำนวนเงิน 35,000 บาท 
ลดลงเหลือ จำนวนเงิน  20,000บาท    

รองประธานสภา  ขอเชิญนักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ซึ่งได้รับอนุญาตจากนายกเทศมนตรี  นำเสนอ
รายละเอียดต่อสภา  เพ่ือประกอบการพิจารณา 

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กระผม นายพูลทรัพย์  งิ้วพิมพา   ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ตามที่ได้
ตั้งงบประมาณไว้   แผนงานบริหารงานทั่วไป   งานบริหารทั่วไป   งบลงทุน  หมวดรายจ่าย   
ค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์  รายการ เครื่องคอมพิวเตอร์
แบบพกพา (แบบหน้าจอสัมผัส I pad)   เปลี่ยนเป็น เครื่องคอมพิวเตอร์แท็บแล็ต แบบที่ 2 
จำนวน  1 เครื่อง จากจำนวนเงิน 35,000 บาท ลดลงเหลือ จำนวนเงิน  20,000บาท   
รายละเอียดตามเอกสารแนบ บัญชีแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566 (แก้ไขเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 4)   จึงขอให้สภาพิจารณาอนุมัติ    

นายวิเศษ  เบ้าหล่อ  ตามที่ดูเอกสาร กระผมไม่ทราบว่าเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา (แบบหน้าจอ
สัมผัส  I pad)  ซื้อมาให้กองไหน 

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน เป็นหมวดครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  ตั้งไว้ในงานบริหารทั่วไป  สำนักปลัด จุดประสงค์
เพ่ือให้ผู้บริหารใช้ในการบริหารราชการ 

นายกเทศมนตรี  สำหรับเครื ่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา  ผู ้บริหารมีความจำเป็นต้องใช้ในยุคนี้       
ทุกอปท. เดี ๋ยวนี ้ให้มีช่องทางในการติดต่อสื ่อสาร ช่องทางในการตอบรับความจำเป็น
เดือดร้อน  หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ เป็นการลดจดหมายที่ใช้กระดาษ ทุกอปท. จะส่ง
เอกสารให้ทางอิเล็กทรอนิกส์ ลดช่องทางในการติดต่อ แอบพิเคชั่นไลน์ของ อปท.นั้น ๆ  
เพื่อให้พี่น้องประชาชนเข้าถึงได้ง่าย  ลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางมา ลดข้อเรียกร้องหรือ
ร้องเรียนไปที่หน่วยงานนั้นๆ ยกตัวอย่างของเทศบาลตำบลเหล่าปอแดงมีเรื่องร้องเรียนเข้า
ไปที่ศูนย์ดำรงธรรม ที่อำเภอเมือง และระดับจังหวัด เป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่เราไม่ได้ดำเนินการ
แก้ไขปัญหาในเบื้องต้น  เมื่อคืนมีพี่น้องประชาชน หมู่ 11   มีกรณีพิพาท โทรหานายกฯ 
โดยตรง กระผมได้บอกว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่งานของเทศบาลตำบลเหล่าปอแดงมีงานเยอะมาก 
โดยเฉพาะกองช่างเรามีบุคลากรที ่ทางกรมไม่สามารถจัดสรรให้ทัน ตามความต้องการ     
ของ อปท. ทำให้ขาดบุคลากรที ่จะมาทำงานต่อเนื ่องให้เรา จึงได้ขอเป็นวันจันทร์จะ
มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ กองช่างประสานกับทางท้องที่ คือ กำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน ลงแก้ไขปัญหา
ที่ผ่านมาแล้ว  2 ปี ที่ร้องเรียนกระผมมาหลายครั้งแล้ว  จึงนำมาสู่ปัญหาในปัจจุบัน ซึ่งเป็น
ยุคใหม่ ถ้าเรารอเอกสารจะไม่ทันเหตุการณ์ เวลาราชการเรียกประชุมออกหนังสือเช้า นัด
ประชุมบ่าย  ถ้าเป็นเอกสารส่งถึง อปท.ต่างๆ ทั่วจังหวัด บางครั้ง บางงาน บางกิจกรรม จะ
ไม่ทันเข้าประชุม   ถ้ารอเอกสารจะไม่ทัน  ผู้บริหารอย่างกระผม เป็นนายกยุคไอที เป็นนายก
โซเซียล เป็นนายกยุคใหม่ กระผมต้องใช้ความทันสมัยในส่วนนี้ ในการบริหารราชการแผ่นดิน
ของเทศบาลตำบลเหล่าปอแดง จึงได้ดำเนินการขอครุภัณฑ์ท่ีทันสมัย  อย่างท่านปลัดไม่มีเรา
ก็ต้องดำเนินการจัดหาให้  ส่วนเจ้าหน้าที่ ในแนวทางการบริหารของกระผม ถ้ามีงบประมาณ
กระผมจะซื้อให้ทุกคน เพ่ือที่จะใช้ในการบริหารที่ ทันสมัยทันยุค ทันเหตุการณ์ 

นายวิเศษ  เบ้าหล่อ  ขอบคุณครับที่ได้รับคำชี้แจงจากนายกเทศมนตรี  ในเรื่องรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่อง
ของการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา (แบบหน้าจอสัมผัส I pad)  เปลี่ยนเป็น เครื่อง
คอมพิวเตอร์แท็บแล็ต แบบที่ 2 ทุกวันนี้โซเซียลรวดเร็ว ต้องตามให้ทันทุกอย่าง แม้แต่ อสม.  



๑๐ 
 

 
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ยังต้องส่งทางไลน์ ส่งทางแมสเซส  ส่งทางอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ  คิดว่าคงใช้
ประโยชน์สูงสุดในการอนุมัติงบประมาณแต่ละอย่าง ทางบริหารคงจะเข้าใจ ทุกวันนี้ใช้ทาง
อิเล็กทรอนิกส์  นึกถึงความสำคัญของเทศบาลที่จะก้าวหน้าต่อไป  ที่สอบถามเพราะท่ีผ่านมา
ไม่เคยจัดซื้อเพราะไม่จำเป็น แต่ทุกวันนี้มีความจำเป็น เพราะเทศบาลต้องส่งข่าวสารต่างๆ 
ให้ทันกับเหตุการณ ์

รองประธานสภา   มีสมาชิกทา่นใดจะอภิปราย หรือไม่ 

ที่ประชุม   ไม่มี 

รองประธานสภา   ขอเชิญเลขานุการสภา นับองค์ประชุม 

เลขานุการสภา    มีสมาชิกอยู่ในห้องประชุม  11 ท่าน ครบองค์ประชุม 

รองประธานสภา  กระผมขอมติ ที่ประชุมให้การเห็นชอบโอนเพิ่ม แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป      
งบลงทุน  หมวดรายจ่ายค่าครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ รายการ 
เครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา (แบบหน้าจอสัมผัส I pad)   เปลี่ยนเป็น  เครื่องคอมพิวเตอร์ 
แท็บแล็ต แบบที่ 2  จำนวน  1 เครื่อง   จำนวนเงิน   20,000บาท    หรือไม ่

 โปรดยกมือ 
เห็นชอบ       10  เสียง 

 ไม่เห็นชอบ              -   เสยีง 
   งดออกเสียง             1  เสียง 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์  ให้การเห็นชอบโอนงบประมาณ  แผนงานบริหารงานทั่วไป       
งานบริหารทั ่วไป งบลงทุน หมวดรายจ่ายค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ
อิเล็กทรอนิกส์  รายการ เครื ่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา (แบบหน้าจอสัมผัส I pad)   
เปลี่ยนเป็น เครื่องคอมพิวเตอร์แท็บแล็ต แบบที่ 2  จำนวน  1 เครื่อง  จำนวนเงิน  20,000
บาท     ด้วยคะแนน    10 เสียง 

3.5  พิจารณาโอนงบประมาณรายจ่าย  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566   
       รายการ  วัสดุคอมพิวเตอร์     จำนวนเงิน    15,000บาท    

รองประธานสภา  ขอเชิญนักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ซึ่งได้รับอนุญาตจากนายกเทศมนตรี  นำเสนอ
รายละเอียดต่อสภา  เพ่ือประกอบการพิจารณา 

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ตามที่ได้ตั้งงบประมาณไว้   แผนงานบริหารงานทั่วไป   งานบริหารทั่วไป   งบลงทุน  
หมวดรายจ่าย   ค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์  รายการ  เครื่อง
คอมพิวเตอร์แบบพกพา (แบบหน้าจอสัมผัส I pad)  จำนวน  1 เครื่อง จากจำนวนเงิน 
35,000 บาท  ได้ขอโอนงบประมาณและเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงประกอบงบประมาณรายจ่าย 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปแล้ว จำนวน 20,000บาท ซึ่งจะมีเงินเหลือ  15,000 
บาท  กระผมอยากจะขอโอนงบประมาณนี้ไปไว้ในรายการ   วัสดุคอมพิวเตอร์   จำนวน  
15,000บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ประเภทวัสดุคงทน  วัสดุสิ้นเปลือง 
หรือวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่  รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ บัญชีโอนงินงบประมาณ
รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  (โอนครั้งที่ 8) 
 
 



๑๑ 
 

โอนเพิ่ม    15,000 บาท 
โดยโอนลด  แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท  
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ รายการ เครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา(แบบหน้าจอ
สัมผัส I pad)   จำนวน  1 เครื่อง  จำนวนเงิน  15,000 บาท  จึงขอให้สภาพิจารณาอนุมัติ    

รองประธานสภา   มีสมาชิกทา่นใดจะอภิปราย หรือไม ่

ที่ประชุม   ไม่มี 

รองประธานสภา   ขอเชิญเลขานุการสภา นับองค์ประชุม 

เลขานุการสภา    มีสมาชิกอยู่ในห้องประชุม  11 ท่าน ครบองค์ประชุม 

รองประธานสภา  กระผมขอมติ ที่ประชุมให้การเห็นชอบโอนเพิ่ม แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป      
งบดำเนินงาน  หมวดรายจ่ายค่าวัสดุ ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวนเงิน 15,000บาท    
หรือไม ่

 โปรดยกมือ 
เห็นชอบ       10  เสียง 

 ไม่เห็นชอบ              -   เสยีง 
   งดออกเสียง             1  เสียง 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์  ให้การเห็นชอบโอนงบประมาณ  แผนงานบริหารงานทั่วไป     
งานบริหารทั่วไป  งบดำเนินงาน  หมวดรายจ่ายค่าวัสดุ  ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์   จำนวนเงิน   
15,000บาท     ด้วยคะแนน    10 เสียง 

 พักเบรก 10 นาที 

3.6 พิจารณาจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  
         รายการ  โครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย   จำนวน   1 คัน  

        งบประมาณ   2,500,000บาท 

รองประธานสภา  ขอเชิญนายกเทศมนตรี  นำเสนอรายละเอียดต่อสภา  เพ่ือประกอบการพิจารณา 

นายกเทศมนตรี  กระผมขอให้ผู้อำนวยการกองคลังนำเสนอรายละเอียดที่มาของเงินสะสม  

ผู้อำนวยการกองคลัง  ดิฉัน นางแววตา   อิทธิฤกษ์มงคล  ขอรายงานสถานะการเงินการคลัง   ณ วันที่ 
23 กุมภาพันธ์ 2566 จากที่ตั ้งประมาณการไว้ที ่  49,989,000 บาท รับจริงอยู ่ที่ 
20,372,923.04 บาท  จ่ายจริง  17,971,884.86 บาท  เงินคงเหลือที่ใช้ในการบริหาร 
2,401,038.18 บาท  เงินที่ต้องกันไว้เพื่อใช้ในการบริหารงาน  เช่น  จ้างเหมาบริการ     
ค่าเช่าบ้าน ค่าไฟฟ้า ค่าโทรศัพท์ ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าอาหารเสริม(นม) ค่าวัสดุต่างๆ 
โครงการที่ดำเนินการตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง  กันไว้อยู่ที่  2,127,500 บาท จะเหลือเงินที่ใช้
ในการบริหารจัดการ  273,538.04 บาท 

  สำหรับเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามรายงานการเงิน (ระหว่างปี)  ณ วันที่ 22 
ธันวาคม 2565   อยู่ที่  2,837,806.65 บาท 

นายกเทศมนตรี  เอกสารตามรายละเอียดแนบ หลักการและเหตุผล เรื่องจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566   

 
 



๑๒ 
 

 คำแถลงงบประมาณ 
 ประกอบการขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม  ครั้งที่ 1/2566   

 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

เรียน       ประธานสภาและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเหล่าปอแดง 

หลักการ   ตามท่ีเทศบาลตำบลเหล่าปอแดง  ได้อนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.  
     2566  ไปแล้ว 

เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2565  ด้วยงบประมาณรายจ่าย  49,989,000 ล้านบาท  
แยกเป็น 

แผนงาน ยอดรวม 

ด้านบริหารทั่วไป   
  แผนงานบริหารงานทั่วไป 12,812,880 

  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 1,306,405 
ด้านบริการชุมชนและสังคม   

  แผนงานการศึกษา 8,565,620 

  แผนงานสาธารณสุข 2,170,000 

  แผนงานสังคมสงเคราะห์ 611,160 

  แผนงานเคหะและชุมชน 1,436,000 

  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 55,000 

  แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 340,000 
ด้านการเศรษฐกิจ   
  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 5,275,420 

  แผนงานการเกษตร 340,000 

  แผนงานการพาณิชย์ 2,190,000 
ด้านการดำเนนิงานอ่ืน   
  แผนงานงบกลาง 14,886,515 

งบประมาณรายจ่ายท้ังสิ้น 49,989,000 
 

ด้วยงบประมาณ  49,989,000  บาท  ตามอำนาจหน้าที่รับผิดชอบการบริการ
สาธารณะ ดูแลทุกข์สุขของประชาชนในพื้นที่ครอบคลุมและครบทุกด้านจากราษฎร 12 
หมู่บ้าน จำนวน 7,629 คน มีพ้ืนที่รับผิดชอบ 28 ตารางกิโลเมตร พ้ืนที่ประมาณ 17,500 
ไร่  ถือว่างบประมาณส่วนนี้ยังไม่เพียงพอ ต่อการบำบัดทุกข์บำรุงสุขประชาชนให้ครอบคลุม
ท ุกด ้าน เทศบาลตำบลเหล ่าปอแดง จ ึงได ้พ ิจารณาจ ่ายเง ินสะสม ตามระเบ ียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และ
การตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติม ( ฉบับที่ 4 ) พ.ศ. 
2561 ข้อ 89   องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาจจ่ายเงินสะสมได้  โดยได้รับอนุมัติจาก  
 



๑๓ 
 

 
สภาท้องถิ่น ภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้ 

1. ให้กระทำได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ซึ่งเกี่ยวกับ ด้านการบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการที่เป็นการเพิ่มพูนรายได้ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น หรือกิจการที ่จัดทำเพื ่อบำบัดความเดือดร้อนของประชาชน ทั้งนี้    
ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือตามที่กฎหมายกำหนด                                                                                                                                                                                                                                             

2. ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละ
ประเภท ตามระเบียบแล้ว 

3. ให้กันเงินสะสมสำรองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่าสามเดือน และ
กันไว้อีกร้อยละสิบของงบประมาณรายจ่ายประจำปีนั้น  เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน 
และกรณีที่มีสาธารณภัยเกิดข้ึน                               

4. เมื ่อได้ร ับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นต้อง
ดำเนินการ ก่อหนี้ผูกพัน    ให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป หากไม่ดำเนินการ
ภายในระยะเวลา ที่กำหนดให้การใช้จ่ายเงินสะสมนั้นเป็นอันพับไป 

ทั้งนี้  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้จ่ายเงินสะสม โดยคำนึงถึงฐานะการเงิน   
การคลัง ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเสถียรภาพในระยะยาว ประกอบด้วย หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ ว7272 ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2560 เรื่อง 
แนวทางการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อสนับสนุนนโยบายของ
รัฐบาลในการสร้างความเข้มแข็งให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    ข้อ 2  (2.1.3.3)   

(2) ด้านโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ เพื่ออุปโภคบริโภคและน้ำ เพื่อการเกษตร เช่น 
สร้าง/ซ่อมระบบประปา ถังน้ำกลางประจำหมู่บ้าน ทำฝายน้ำล้น ขุดเจาะบ่อบาดาล ธนาคาร
น้ำใต้ดิน ขุดลอกห้วยหนองคลองบึง 

(4) การจัดการขยะมูลฝอย การรักษาความสะอาดในท้องถิ่น 

สถานการณ์คลังเงินสะสม 
      ณ  วันที่  30 กันยายน 2565    จำนวน   16,425,735.22  บาท  

1. ภาระค่าใช้จ่ายประจำที่ต้องคำนวณเพ่ือกันไว้จ่ายช่วง 3 เดือนแรก   ดังนี้ 
          - เงินเดือนฝ่ายประจำ          เดือนละ 1,974,520  บาท    รวม 3 เดือน = 5,923,560 บาท 
         - เงินเดือนฝ่ายการเมือง        เดอืนละ   218,720  บาท     รวม 3 เดือน =   656,160 บาท 
         - เงินเดือนข้าราชการเกษียณ  เดอืนละ       5,436.19 บาท รวม 3 เดือน =     16,308.57 บาท 
          - เงินสำรองสาธารณภัยฉุกเฉิน ร้อยละ 10ของเงินงบประมาณปี พ.ศ.2566= 4,998,900 บาท  
          - ค่าเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ/ผู้พิการ/ผู้ป่วยเอดส์          จำนวน 3 เดือน  = 2,000,000 บาท 

                   รวมต้องกันไว้   3 เดือนแรก  โดยประมาณ                  = 13,594,928.57 บาท 
ดังนั้น ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  คำนวณ  ณ   22  ธันวาคม  2565  สามารถจ่ายขาด
เงินสะสมตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ข้อ 89   ได้โดยประมาณ  16,425,735.22 - 
13,594,928.57                                    =    2,837,806.65 บาท    

รายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามรายงานการเงิน เทศบาลตำบล
เหล่าปอแดง  ณ วันที่ 30 กันยายน 2565  รายละเอียดหน้า 3 (เป็นข้อมูลที่พิมพ์ในระบบ) 

รายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามรายงานการเงิน เทศบาลตำบล
เหล่าปอแดง  ณ วันที่ 22 ธันวาคม  2565  รายละเอียดหน้า 4 (เป็นข้อมูลที่พิมพ์ในระบบ) 
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เหตุผล (1) เทศบาลตำบลเหล่าปอแดง  มีพื้นที่รับผิดชอบจำนวน 12 หมู่บ้าน      

มีประชากร  7,629 คน จำนวนครัวเรือน 1,798 ครัวเรือน และมีพ้ืนที่รับผิดชอบประมาณ  
17,500 ไร่ หรือ 28 ตารางกิโลเมตร ปัจจุบันพื้นที่ตำบลเหล่าปอแดง  มีปริมาณขยะมูล
ฝอยโดยประมาณ 78 ตัน/เดือน  ปริมาณขยะที่เกิดขึ ้นเฉลี ่ย 0.34 กิโลกรัม/คน/วัน        
ในอนาคตคาดว่าขยะจะมีปริมาณเพิ่มขึ้นจากการขยายตัวทางสังคมและเศรษฐกิจในพื้นที่ 
ประกอบกับพ้ืนที่เขตเทศบาลตำบลเหล่าปอแดง มีพ้ืนที่ติดกับริมหนองหาร มีการส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ หมู่บ้านนวัตวิถีชุมชนบ้านท่าวัด  มีการประกอบกิจการแพท่องเที่ยว
และบ้านพักจำนวนมาก และมีนักท่องเที่ยวมาใช้บริการ ตลอดจนผู้มาติดต่อราชการและ     
มาเที่ยวชมจำนวนมาก ทำให้เกิดปริมาณขยะเพิ่มขึ้น เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว      
ในท้องถิ ่น และสร้างรายได้ในตำบล  การรักษาความสะอาดเรียบร้อยทางเดิน และที่
สาธารณะ รวมทั้งการกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ และสอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์ชาติ การเติบโตที ่เป็นมิตรกับสิ ่งแวดล้อมเพื ่อการพัฒนาที ่ย ั ่งยืน และ
พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 
และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560  มาตรา 34/1 ในเขตพื้นที่ ของราชการส่วน
ท้องถิ่นใด  ให้เป็นหน้าที่และอำนาจของราชการส่วนท้องถิ่นนั้น  เทศบาลตำบลเหล่าปอแดง  
มีรถขยะในการเก็บขน และกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย จำนวน 1คัน ไม่เพียงพอในการ
บริการประชาชน และใช้งานมาหลายปี มีการชำรุดเสื่อมสภาพตามอายุการใช้งาน หยุด
ซ่อมแซมบ่อยครั้ง และใช้เวลาในการซ่อมแต่ละครั้งหลายวัน ทำให้เกิดปัญหาขยะตกค้าง ส่ง
กลิ ่นเหม็น ส่งผลให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนมาตลอด  ในการแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนเร่งด่วน จำเป็นต้องใช้งบประมาณในการจัดซื้อครุภัณฑ์รถบรรทุกขยะเพิ ่มอีก 
จำนวน 1 คัน เพื่อให้สามารถบริหารจัดการขยะ ในปัจจุบันและรองรับปริมาณขยะในอนาคต   

(2)  พื้นที่เทศบาลตำบลเหล่าปอแดง ประชากรส่วนมากประกอบอาชีพการเกษตร 
โดยเฉพาะอาชีพทำนา  ทั้งนาปี และนาปรัง ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาประสบปัญหาน้ำท่วม
ในช่วงหน้าฝน และประสบปัญหาขาดแคลนน้ำในการปลูกพืชหลังฤดูทำนา ประกอบกับ
หนังสือผู้ใหญ่บ้านหนองแคน  หมู่ที่ 1 ขอรับการสนับสนุนงบประมาณขุดลอกห้วยบ้านหนอง
แคนที่ตื้นเขิน ให้สามารถระบายน้ำลงสู่หนองหารในฤดูฝน และมีน้ำใช้ในฤดูแล้ง เพื่อแก้ไข
ปัญหาความเดือดร้อนและความต้องการของประชาชน สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศตาม
ยุทธศาสตร์ชาติ   20 ปี ให้บรรลุวิสัยทัศน์“ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศ
พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนา ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” นำไปสู่การพัฒนาให้คนไทย
มีความสุข และตอบสนองต่อการบรรลุ ซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติ ในการพัฒนา คุณภาพชีวิต 
สร้างรายได้  และสร้างความสุขของคนไทย สังคมมีความมั่นคงประเทศสามารถแข่งขันได้   
ในระบบ เศรษฐกิจ ประชาชนมีความเป็นอยู่ดี ตามอำนาจหน้าที่เทศบาลตำบลเหล่าปอแดง  
ในการการส่งเสริมและประกอบอาชีพ การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  การแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของประชาชนที่ขาดแคลนน้ำในภาคการเกษตร จำเป็นต้องใช้งบประมาณใน
การขุดลอกลำห้วยที่ตื้นเขิน  

เพื่อให้การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ให้เหมาะสมกับสถานการณ์   
ที่จำเป็นเร่งด่วน ตามเหตุผลข้างต้น  โดยใช้งบประมาณจากเทศบัญญัติงบประมาณรายจา่ย
ประจำปี หรือของบสนับสนุน หรือจ่ายจากเงินสะสม โดยพิจารณา ดังนี้                                                                     

                    1. การตั้งงบประมาณจากเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ประมาณการรายจ่ายไว้ 49,989,000 บาท  จาก  

 



๑๕ 
 

 
12 แผนงาน ซึ่งไม่  เพียงพอต่อการบริการสาธารณะ บำบัดทุกข์ และความเดือนร้อนของ
ประชาชน  ซึ่งจะเห็นจากงบพัฒนาด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานเคหะและชุมชน 
จำนวน 1,436,000  บาท  และด้านการเศรษฐกิจ   แผนงาน การเกษตร  จำนวน 
340,000 บาท เท่านั้น จึงไม่เพียงพอกับการบริการสาธารณะ การเก็บขน กำจัดสิ่งปฏิกูล
และมูลฝอย แก้ไขปัญหาขยะตกค้างที่ส่งกลิ่นเหม็น และการขุดลอกลำห้วยที่ตื่นเขิน เพ่ือ
แก้ไขปัญหาน้ำท่วม และน้ำไม่เพียงพอในภาคการเกษตร  
2. การเสนอโครงการขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานอ่ืน ๆ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  เทศบาลตำบลเหล่าปอแดง ได้ส่งโครงการขอเงิน
อุดหนุนเฉพาะกิจ ในการจัดซื้อรถขยะผ่านกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น แต่ไม่ได้รับการ
อนุมัติงบประมาณ  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เทศบาลตำบลเหล่าปอแดง ได้ส่งโครงการ
ขอรับเงินอุดหนุนเฉาะกิจในการจัดซื้อรถขยะ และโครงการก่อสร้างด้านโครงสร้างพื้นฐาน
หลายโครงการ  ส่งให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ ่นไปแล้ว อยู่ระหว่างการพิจารณา    
เสนอสำนักงบประมาณ เสนอคณะรัฐมนตรี และเสนอสภาผู้แทนราษฎรให้ความเห็นชอบ         
ร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ในช่วงเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2566   
ซึ่งโอกาสจะได้รับเงินอุดหนุนงบประมาณไม่แน่นอน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เทศบาล
ตำบลเหล่าปอแดง  ได้ร ับการจัดสรรงบประมาณจากงบอุดหนุนเฉพาะกิจ  จำนวน                   
2 โครงการ  เท่านั้น งบประมาณไม่เพียงพอในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
ไดค้รบทุกด้าน 
3. การจ่ายขาดเงินสะสม หากเงินสะสมเพียงพอ 

อยู่ภายใต้เงื ่อนไขตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย การรับเงิน การเบิก
จ่ายเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที ่4) พ.ศ. 2561 ข้อ 89 

เทศบาลตำบลเหล่าปอแดง จึงได้พิจารณาจ่ายเงินสะสมในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2566 เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในกรณีเร่งด่วน หากล่าช้าอาจเกิด
ความเสียหายได ้ จำนวน   2  โครงการ  ดังนี้   
1. โครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ (แบบอัดท้าย)  จำนวน  1  คัน งบประมาณ    
    2,500,000  บาท 
2. โครงการขุดลอกลำห้วยบ้านหนองแคน  หมู่ที่ 1  ตำบลเหล่าปอแดง      
    งบประมาณ   300,000 บาท 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น   2,800,000 บาท 
ข้อเท็จจริง 

เทศบาลตำบลเหล่าปอแดง มีรถขยะในการเก็บขน และกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย
ในปัจจุบัน  จำนวน 1 คัน  ไม่เพียงพอในการให้บริการประชาชน และใช้งานมาหลายปี      
มีการชำรุด เสื่อมสภาพตามอายุการใช้งาน และหยุดซ่อมแซมบ่อยครั้ง ใช้เวลาหลายวันใน
การซ่อม ทำให้เกิดปัญหาขยะตกค้างส่งกลิ่นเหม็น สร้างความเดือดร้อนให้ประชาชน หาก
จัดซื้อรถขยะเพ่ิมอีก จำนวน 1 คัน สามารถบริหารจัดการเก็บขน กำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย 
แก้ไขปัญหาขยะตกค้าง ส่งกลิ่นเหม็น ให้บริการประชาชนในพื้นที่ได้ทั่วถึง สามารถแก้ไ ข
ปัญหาขยะในปัจจุบัน และรองรับปริมาณขยะในอนาคต ซึ่ งคาดว่าจะมีปริมาณเพิ่มขึ้นจาก
การขยายตัวทางสังคมและเศรษฐกิจ   

       การจ่ายเงินสะสมโครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ (แบบอัดท้าย)   จำนวน   1  คัน   



๑๖ 
 

 
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บ รักษาเงิน 
และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่  4) 
พ.ศ.2561 ข้อ 89 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติจาก
สภาท้องถิ่น ภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้ 

1. เป็นโครงการที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของเทศบาลตาม พรบ.เทศบาล พ.ศ. 2549 
มาตรา 50                               

(3) รักษาความสะอาดของถนน หรือทางเดินและที่สาธารณะ รวมทั้งการกำจัด
มูลฝอยและสิ่งปฏิกูล   

                      (4) ป้องกันและระงับโรคติดต่อ                                                                                          
2. เป็นโครงการที ่เกี ่ยวกับการบริการชุมชน หรือบำบัดความเดือดร้อนของ

ประชาชน เทศบาลตำบลเหล่าปอแดง  มีพื้นที่รับผิดชอบจำนวน 12 หมู่บ้าน มีประชากร  
7,629 คน จำแนกประชากรตามจำนวนครัวเรือน 1,798 ครัวเรือน และมีพื้นที่รับผิดชอบ
ประมาณ 17,500 ไร่ หรือ 28 ตารางกิโลเมตร  ปัจจุบันมีปริมาณขยะมูลฝอยโดยประมาณ  
78 ตัน/เดือน  ปริมาณขยะที่เกิดขึ้นเฉลี่ย 0.34 กิโลกรัม/คน/วัน ซึ่งในอนาคตคาดว่าจะมี
ปริมาณขยะเพ่ิมข้ึน จากการขยายตัวทางสังคมและเศรษฐกิจ   

3. เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2566-2570 )  บัญชีครุภัณฑ์  แผนงาน 
เคหะและชุมชนรายการที่  57 หน้าที่ 185  

4. การรักษาความสะอาด ของถนน หรือทางเดินและที่สาธารณะ รวมทั้งการกำจัด
มูลฝอยและสิ่งปฏิกูลเป็นอำนาจหน้าที่ของเทศบาล  สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
ย ุทธศาสตร์ที ่  5 การเติบโตที ่เป ็นมิตรกับสิ ่งแวดล้อมเพื ่อการพัฒนาที ่ย ั ่งยืน  และ
พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 
และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560  มาตรา 34/1 ในเขตพ้ืนที่ของราชการส่วน
ท้องถิ่นใดให้เป็นหน้าที่และอำนาจของราชการส่วนท้องถิ่นนั้น  

จึงขออนุมัติจ่ายเงินสะสมโครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ (แบบอัดท้าย) จำนวน 1  
คัน ราคา 2,500,000 บาท (สองล้านห้าแสนบาทถ้วน) คุณลักษณะคุณลักษณะเฉพาะ
สังเขป ดังนี้ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลัง
เครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ 

1. ตู้บรรทุกมูลฝอย มีขนาดความจุของตู้ ไม่น้อยกว่า 10 ลูกบาศก์เมตร  และ
สามารถรับน้ำหนักมูลฝอยได้ไม่น้อยกว่า  5,000 กิโลกรัม 

2. ตัวถังทำด้วยเหล็กหนาไม่น้อยกว่า 3 มิลลิเมตร พื้นหนาไม่น้อยกว่า  4.50 
มิลลิเมตร 

3. ตัวรถซึ่งยังไม่ประกอบตู้บรรทุกมูลฝอย รับน้ำหนักบรรทุกไม่ต่ำกว่า 6,000 
กิโลกรัม และน้ำหนักของรถรวมน้ำหนักบรรทุกไม่ต่ำกว่า  12,000 กิโลกรัม                                                                                        

4. ชุดอัดท้ายทำงานด้วยระบบไฮดรอลิก  สามารถผลิตแรงดันสูงสุดไม่น้อยกว่า  
2,500 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว 

5. มีโคมไฟสัญญาณวับวาบสีเหลือง 1 ดวง   
ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์  กองมาตรฐานงบประมาณ 1 สำนักงบประมาณ  

ธันวาคม 2565 ลำดับที ่ 8.3 รถบรรทุกขยะ ประเภท/รายการที ่ 8.3.2 หน้าที ่ 16 
คุณลักษณะเฉพาะสังเขป หน้าที่ 73   

รองประธานสภา   มีสมาชิกทา่นใดจะอภิปราย  หรือไม่ 



๑๗ 
 
 

นายวิเศษ  เบ้าหล่อ  ตามที่กระผมได้ฟังคำแถลงการของนายกเทศมนตรี  และสถานะการเงินการคลังที่ 
ผอ.กองคลัง ได้ชี ้แจงรายละเอียดการเงินการคลัง ว่าเงินคงเหลืออยู่เท่าไหร่  ซึ่งสถานะ
การเงินการคลัง  ณ ปัจจุบันเหลือน้อยมาก  ส่วนงบประมาณที่เก็บไว้ประมาณ  14 ล้าน  
หักเก็บไว้   3  เดือน  จะใช้จ่ายได้ประมาณ   2,800,000บาท จ่ายขาดเงินสะสม ผู้บริหาร
อยากจัดซื้อรถบรรทุกขยะ เพราะมีความจำเป็นเร่งด่วน  เราต้องดูว่ามีความจำเป็นเร่งด่วน
หรือไม่  การจัดการขยะในอนาคตข้างหน้าจริง ส่วนเงินที่เหลืออยู่มีจำนวนน้อยนิด อยากให้
สมาชิกทุกท่านได้คำนึงถึงการจ่ายขาดเงินสะสม  รถบรรทุกขยะมีความจำเป็นเร่งด่วนไหม    
ก็เข้าข่ายจำเป็นเร่งด่วนอยู่พอสมควร เพราะรถบรรทุกขยะเดิมมีสภาพเก่าอยู่และใช้มานาน
หลายปี  การจัดซื้อรถบรรทุกขยะนี้มีรูปภาพไหม คุณลักษณะตรงตามมาตรฐานครุภัณฑ์ไหม   

ประธานสภา  สำหรับกรณีจ่ายขาดเงินสะสม กระผมเห็นดีด้วยอย่างยิ่ง ชาวบ้านพูดว่ามีขยะเยอะ
มาก รถมีสภาพผุพัง  นำไปซ่อมบ่อยมาก น่าจะซื้อตั้งนานแล้ว 

นายลำไพ  พังคา  กระผม นายลำไพ  พังคา สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 รถบรรทุกขยะเดิมมีสภาพเก่า 
ใช้งานมานับสิบปีและซ่อมแซมบ่อย ถ้าได้จัดซื้อรถบรรทุกขยะใหม่ จะได้นำรถบรรทุกขยะ
เดิมนำไปจัดซ่อมชุดใหญ่  กระผมอยากทราบคุณลักษณะของรถบรรทุกขยะ ขนาดแรงม้า 
รูปลักษณะสมรรถนะเท่ากับรถบรรทุกขยะคันเดิมไหม หรือดีกว่าเดิม    

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ กระผม พันจ่าเอกกฤติยา  จิตต์ตรง  ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่ งแวดล้อม 
   รถบรรทุกขยะคันเก่ากับคันใหม่มีคุณลักษณะเป็นอย่างไร  
   - รถบรรทุกขยะคันเก่าใช้งานมา  10 ปี  เป็นรถขนาด 6 ล้อ  5 ตัน 
 - รถบรรทุกขยะคันใหม่คุณลักษณะเป็นไปตามบัญชีมาตรฐานคุรุภัณฑ์ ของสำนักงบประมาณ    
    ล่าสุด  เดือน ธันวาคม 2565 ที่นำเสนอต่อสภารายละเอียดตามเอกสารที่แนบ ซึ่งเป็นรถ 

  ขนาด  6 ล้อ  6 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบขนาดไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์ 
  สูงสุดไม่ต่ำกว่า  170 กิโลวัตต์  จะมี  2 แบบ  คือ แบบเปิดข้างเทท้าย กับแบบอัดท้าย    
  ที่นำเสนอต่อสภาจะเป็นแบบอัดท้าย  
  1. ตู้บรรทุกมูลฝอย มีขนาดความจุของตู้ไม่น้อยกว่า 10 ลูกบากศ์เมตร และสามารถรับ 
      น้ำหนักมูลฝอยได้ไม่น้อยกว่า  5,000 กิโลกรัม  
  2. ตัวถังทำด้วยเหล็กหนาไม่น้อยกว่า  3 มิลลิเมตร พ้ืนหนาไม่น้อยกว่า 4.50 มิลลิเมตร 
  3. ตัวรถซึ่งยังไม่ประกอบตู้บรรทุกมูลฝอย รับน้ำหนักบรรทุกไม่ต่ำกว่า 6,000 กิโลกรัม  
      และน้ำหนักของรถรวมน้ำหนักบรรทุกไม่ต่ำกว่า  12,000 กิโลกรัม 
  4. ชุดอัดท้ายทำงานด้วยระบบไฮดรอลิก สามารถผลิตแรงดันสูงสุดไม่น้อยกว่า 2,500  
      ปอนด์ต่อตารางนิ้ว 
  5. มีโคมไฟสัญญาณวับวาบสีเหลือง  1 ดวง 

เป็นคุณลักษณะพอสังเขปในมาตรฐานครุภัณฑ์ ซึ่งการกำหนดคุณลักษณะครุภัณฑ์
สามารถเพ่ิมคุณลักษณะมากกว่านี้ได้ (เพ่ือประกอบการพิจารณาบรรทุกขยะคันเดิม ปริมาตร
ของขยะทั้งปี 2564 อยู่ที่ 671.96 ตัน และปี 2565 อยู่ที่  629.33 ตัน) และซ่อม 
รถบรรทุกขยะตั้งแต่เดือน 24 พฤศจิกายน 2564 – 3 มกราคม 2566  ซ่อมรถไปทั้งสิ้น
จำนวน  12 ครั้ง  รวมเป็นเงินจำนวน   230,330 บาท 

นายกเทศมนตรี   ขอชี้แจงเพ่ิมเติมจาก  ผอ.กองสาธารณสุขฯ   ท่านสมาชิกสงสัยไหมครับว่าทำไม     
ไม่เอารถบรรทุกขยะอัดท้ายเท่ากับคันเดิม  ขนาด  6 ล้อ  5 ตัน  130 แรงม้า  รถคันใหม่
ขนาด 6 ล้อ  6 ตัน  170 แรงม้า  ตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ แต่ถ้าเลือกเหมือนขนาดเดิม     
 



๑๘ 
 

 
ถ้าจะเอาขนาดเดิม ขนาด 5 ตัน  130 แรงม้า นอกบัญชีเราสามารถกำหนดคุณลักษณะได้ 
เช่น กำหนดปูด้วยสแตนเลส ป้องกันการศึกกร่อนได้ดีกว่า แต่ตามระเบียบฯ ราชการไม่ได้  
กระผมได้คุยกับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบแล้ว กระผมต้องโดนชาวบ้านต่อว่าแน่นอน เพราะมี
ถนนบางเส้นแคบ รถบรรทุกขยะไม่สามารถวิ่งผ่านเข้าไปได้  แต่นี้คือบัญชีนอกมาตรฐาน
ครุภัณฑ์กับบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ ซึ่งเราต้องปฏิบัติตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ หลายๆ สิ่ง 
หลายๆ อย่าง  ข้อกำหนดระเบียบฯ ของทางราชการที่ไม่เอ้ือต่อความจำเป็นเดือดร้อนของพ่ี
น้องประชาชน   ยกตัวอย่าง อปท.พื้นที่ใกล้เคียง  เช่น เทศบาลตำบลงิ้วด่อน   เทศบาลนคร
สกลนคร  ได้จัดซื้อจัดหาตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์  

รองประธานสภา   มีสมาชิกทา่นใดสงสัย สอบถามเพ่ิมเติม  หรือไม่ 

นายลำไพ  พังคา  ตามที่ดูในรูปคุณลักษณะที่ ผอ.กองสาธารณสุขฯ แนบรายละเอียดคุณลักษณะ      
ดูแล้วขนาดใหญ่กว่าเดิม ที่นายกเทศมนตรีว่ารถจะเข้าตามซอยไม่ได้ รถบรรทุกขยะสามารถ
เข้าซอยได้อยู่นะครับ เพราะไม่มีซอยไหนที่แคบน่าจะเข้าไม่ได้ รถบรรทุกขยะขนาดใหญ่ก็
สามารถเก็บขยะได้มาก บางทีอาจจะไม่ต้องวิ่งหลายรอบ เพราะรอบเดียวบรรทุกได้ 5 – 6 
ตัน วิ่งรอบเดียวจบเลย  กระผมเห็นด้วยอย่างยิ่งที่จัดซื้อรถบรรทุกขยะคันใหม่ และนำ
รถบรรทุกขยะคันเดิมไปซ่อมแซมทั้งคันทีเดียวให้เลย เพ่ือให้รถบรรทุกขยะมีสภาพที่สามารถ
ใช้งานได้และนำรถบรรทุกขยะมาแบ่งงานกัน และจะได้ไม่หนักกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายเก็บขยะ 

นายกเทศมนตรี  เมื่อปี 2565 ที่ผ่านมา เราโชคดีที่ได้ ผอ.กองคลัง ที่ดีดูแลด้านสถานะการเงินการ
คลัง ที่มีฝีมือมาบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง ของเทศบาลตำบลเหล่าปอแดง เงินทุน
สำรอง มีประมาณ  16 ล้านกว่า  จ่ายขาดเงินสะสม ประมาณ  2,800,000 บาท ยังเหลือ
เงินงบประมาณอีก 13 ล้านบาท ถือว่าสถานะการเงินการคลังของเทศบาล ไม่น้อยหน้า 
อปท.อื่นๆ ในเขตบริเวณพื้นที่นี้ สำหรับปีงบประมาณ 2566 ผอ.กองคลัง ที่เราดำเนินการ
อยู่ ซึ่ง ผอ.กองคลัง ได้นำเรียนแล้วว่า รัฐบาลได้จัดสรรงบประมาณมาให้แล้ว  20 ล้านบาท 
เหลืองบประมาณในการบริหารจัดการต่าง ๆ อยู่ 2 แสนกว่า ที่เราจะใช้ในการบริหารจัดการ 
และงบประมาณจะโอนมา เริ่มทยอยมาเรื่อย ๆ  จนกว่าจะเต็ม  หรือเกิน หรือขาด ในจำนวน 
49 ล้านบาท ที่เทศบาลได้ตั้งงบประมาณไว้ใน 2566  ทุกท่านไม่ต้องห่วงว่าสถานะการเงิน
การคลัง ผอ.คลัง ปลัด เจ้าหน้าที่งบประมาณ และนายกฯ  ได้ดูอยู่ว่าสถานะการเงินการคลัง
ของเทศบาลตำบลเหล่าปอแดงยังไปได้อยู่  เรามีทั้งเงินทุนสำรองสะสม  เงินสะสม เรามีเงิน
งบประมาณประจำปี พ.ศ. 2566 อยู่ในการบริหารจัดการ ดูแลความจำเป็นเดือดร้อนของ   
พี่น้องประชาชน เพราะฉะนั้นทางผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ที่มีส่วนรับผิดชอบ เลยนำมาสู่การ
ขอจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  

นายวิเศษ  เบ้าหล่อ  กรณีการจ่ายขาดเงินสะสม  กรณีจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ตามรายละเอียดที ่แนบ     
การจ่ายขาดเงินสะสม ตามท่ี สท.ลำไพ  พังคา รถบรรทุกขยะดูเหมือนจะคันใหญ่ แต่สามารถ
ขับตามถนน แต่ละซอยได้หมดครับ สามารถเก็บขยะเพิ่มขึ้นได้หลายตัน ในการจัดซื้อครั้งนี้  
ไม่ว่าจะเป็นส่วนของเจ้าหน้าที่ หรือฝ่ายบริหาร  อยากใช้ให้คุ้มค่ากับการจ่ายขาดเงินสะสม 
ตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ เพราะชาวบ้านเขาเดือดร้อนเกี่ยวกับขยะ นับวันขยะจะเพ่ิม
สูงขึ้น อยากจะขอดูค่าขยะของเทศบาลเรา ว่าเราใช้งบประมาณเท่าไหร่ในการทิ้งขยะ แต่ละ
เดือน ขอให้ ผอ.กองสาธารณสุขฯ ได้ให้เจ้าหน้าที่ถ่ายเอกสารแจกให้กับท่านสมาชิกได้รับ
เกี่ยวกับข้อมูลในการทิ้งขยะ ขยะทุกวันนี้ เราใช้งบประมาณเยอะมาก น่าเสียดายที่ขยะ     
ทุกอย่างต้องนำขึ้นช่างน้ำหนัก  ซึ่งแต่ก่อนเรารับซื้อขยะ ทำให้ค่าขยะลดลงไปได้บ้าง         



๑๙ 
 

 
แต่ตอนนี้ขยะเยอะมาก ตามที่ท่านนายกบอกเกี่ยวกับขยะฝาก เลยอยากสอบถามเจ้าหน้าที่
ว่าเรารับผิดชอบเฉพาะของเทศบาลเราก็เยอะมากพอสมควร  ตำบลอื่นไม่ว่าจะเป็นตำบลดง
ชน ม่วงลาย ขยะเยอะมาก ท่านคงจะจำได้ว่า กระผมได้ขอความอนุเคราะห์ท่านทำหนังสือ
แจ้งทาง อปท.ใกล้เคียง ทิ้งขยะให้เป็นที่ เคยแจ้งหลายครั้งแล้วครับให้ทำหนังสือ ตามที่ถนน 
หนทางที่เราดูจะมีขยะเยอะโดยเฉพาะทางดอนยางไปม่วงลาย บริเวณแถวสะพานมีเยอะมาก        
แถวที่นากระผมต้องเก็บเอง จากบ้านดอนยางไปโพนยางคำ อย่างที่ท่านนายกบอกเป็นขยะ
ฝาก  อยากจะให้ทำหนังสือชี้แจงให้ แต่ละ อปท.ประชาสัมพันธ์ให้ลูกบ้าน ประชาชนของ
ท่าน  ทิ้งขยะให้เป็นที่เป็นทาง  ถ้าฝากไปเรื่อย ๆ จะติดเป็นนิสัย  ถ้าเฉพาะดงชนก็บานแล้ว
ครับ ถ้าเราผ่านมาเห็นต้องเก็บถ้าไม่เก็บผู้หลักผู้ใหญ่ก็จะดูไม่เหมาะสม และอีกอย่างหนึ่ง
เกี่ยวกับเรื่องถังขยะถ้ามีมากเกินไป ก็ไม่ได้จะดูรกเต็มไปด้วยถังขยะ ที่เป็นห่วงมากเรื่อง   
ของขยะ อยากฝากฝ่ายบริหารด้วยนะครับ เพราะเทศบาลของเรามีงบประมาณไม่มาก  

รองประธานสภา   มีสมาชิกทา่นใดสงสัย สอบถามเพ่ิมเติม  หรือไม่ 

ที่ประชุม   ไม่มี 

รองประธานสภา   ขอเชิญเลขานุการสภา นับองค์ประชุม 

เลขานุการสภา    มีสมาชิกอยู่ในห้องประชุม  10 ท่าน ครบองค์ประชุม 

ประธานสภา  กระผมขอมติ ที่ประชุมให้การเห็นชอบจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
โครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย    จำนวน   1 คัน  จำนวนเงิน   2,500,000บาท    
หรือไม ่

 โปรดยกมือ 
เห็นชอบ        10  เสียง 

 ไม่เห็นชอบ               -   เสยีง 
   งดออกเสียง             1   เสียง 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์  ให้การเห็นชอบจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2566  โครงการจ ัดซ ื ้อรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย   จำนวน   1 คัน  จำนวนเงิน   
2,500,000บาท   ด้วยคะแนน    10 เสียง 

3.7 รายการ โครงการขุดลอกลำห้วยบ้านหนองแคน หมู่ที่ 1  ตำบลเหล่าปอแดง      
      งบประมาณ   300,000 บาท 

รองประธานสภา  ขอเชิญนายกเทศมนตรี  นำเสนอรายละเอียดต่อสภา  เพ่ือประกอบการพิจารณา 

นายกเทศมนตรี  กระผมขอให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ นำเสนอรายละเอียดต่อสภา 

นายช่างโยธาชำนาญงาน  กระผม นายอดิศร   พองผาลา   นายช่างโยธาชำนาญงาน  โครงการนี้ตามที่เรียน
เบื้องต้น เป็นปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ หมู่ที่ 1 และประชาชนใน
พ้ืนที่ใกล้เคียงที่ใช้ลำห้วยบ้านหนองแคนในการอุปโภค-บริโภคน้ำ ที่จะเข้าสู่ช่วงภัยแล้ง       
มีความจำเป็น ตามที่นำเรียนท่านนายกเทศมนตรีผ่านทางผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1 และทางกอง
ช่างได้ออกสำรวจพื้นที่ พบว่าปัญหาเกิดความตื้นเขินของแหล่งน้ำ ไม่สามารถกักเก็บน้ำได้ 
เกิดปัญหาการระบายน้ำ ในช่วงฤดูน้ำหลาก จากการสำรวจพื้นที่ความกว้างของคลอง อยู่ที่
ประมาณ  2 - 3  เมตร รวมถึงคาบตะกอนเศษวัชพืช จึงทำให้เกิดความตื้นเขิน และได้ทำ 
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ประมาณการเสนอขอจ่ายขาดเงินสะสม  เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือนร้อน  ซึ่งได้สำรวจความ
คิดเห็นของพี่น้องประชาชน  ที่มีที่ในบริเวณคลองบ้านหนองแคน ได้แจ้งถึงการปฏิบัติงาน
ต้องมีการนำดินออกไป ป้องกันการเกิดปัญหา และพี่น้องประชาชนที่มีที่ดินบริเวณนั้น ก็ให้
ความร่วมมือสามารถทำคันได้ การทำคันดินก็นำดิน จากการขุดบริเวณนั้นมาทำ เพ่ือให้คลอง
กว้างขึ้น ซึ่งก็มีการกระทบกับพื้นที่ประชาชนในบริเวณนั้น แต่ทางเทศบาลก็มีหนังสือรับรอง
ยินยอมให้ทำการก่อสร้างได้  ส่วนขนาดและประมาณการที่กองช่างออกสำรวจเป็นขนาดเดิม
ปริมาณ  3.00  เมตร   ขุดกว้างขนาด   6.50 เมตร  ลึกเฉลี่ยจากเดิม 1.00 - 1.50 เมตร   
แต่เราจะขุดลึกเฉลี่ย 3.50 เมตร ขนาดยาว 536.00 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า  
7,236 ลูกบาศก์เมตร  ใช้งบประมาณทั้งหมด  300,000 บาท  จึงขอนำเรียนเสนอเพ่ือ
โปรดพิจารณา 

นายกเทศมนตรี  ซึ่งโครงการที่มีเป็นความจำเป็นเร่งด่วน ที่พี่น้องประชาชนบ้านหนองแคน มีความ
ต้องการมากกว่าโครงการอื่น ๆ  

ประธานสภา  สำหรับโครงการขุดลอกลำห้วย บ้านหนองแคน หมู่ที่ 1 ชาวบ้านอยากได้มาหลายปี 
แล้วแต่ไม่มีงบประมาณ  จึงนำเรียนเสนอเพ่ือพิจารณาขอจ่ายขาดเงินสะสมจากสภาเทศบาล
ตำบลเหล่าปอแดง  ถ้าสภาเทศบาล พิจารณาอนุมัติจะขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่ง เพราะ
ประโยชน์ที่จะได้รับ ฤดูแล้งจะได้มีน้ำทำนาปรัง หรือปลูกพืช บางส่วนเกษตรกรไม่มีถนนไป
ไร่ไปนาเลย ถ้าเราทำคันดินทั้งสองฝั่ง จะสามารถผ่านไปได้ ถ้าคนที่อยู่ต้นทางทำนาแล้ว    
จะไม่มีถนนเข้าไปเลย จะทำให้ลำบาก ถ้าได้ขุดลอกส่วนนี้ชาวบ้านจะได้ประโยชน์มากมาย 

นายกเทศมนตรี  สำหรับโครงการนี้ เกี่ยวเนื่องจากที่เราได้ไปประชาคมความเดือดร้อนต่างๆของพ่ีน้อง 
ประชาชนแต่ละหมู่บ้าน เพื่อมาร่วมคิด ร่วมสร้าง ร่วมทำ กับเทศบาลตำบลเหล่าปอแดง   
ของเรา  ส่วนการอนุญาต ของการทำประชาคมก็ผ่านไปด้วยความเรียบร้อย งบประมาณ 
300,000 บาท ก็จะขุดลอกได้ตามที่นายช่างโยธา โดยทำการขุดลอกลำห้วยบ้านหนองแคน 
ขนาดปากบนกว้าง  6.50 เมตร  ปากล่างกว้าง  4.00 เมตร  ขุดดินลึกเฉลี่ย 3.50  เมตร  
ยาว  536.00 เมตร  หรือกิโลกว่า ดังที่ท่านประธานได้นำเรียนในสภาว่า พี่น้องประชาชน
จะได้รับประโยชน์ในการทำนาปรัง – นาปี การสัญจรไปมา สู่พื้นที่การเกษตร อีกเรื่องหนึ่งที่
ในมุมมองของผู้บริหาร ลำห้วยเส้นนี้ จะเป็นลำห้วยผ่อนถ่ายน้ำที่ล้นมาจากนาตาออม ที่ผนัง
กั้นน้ำแตกมาทุกปี  ในส่วนนี้จะได้เป็นลำห้วยที่ผ่อนถ่ายน้ำออกไปได้ดีพอสมควร ผู้บริหารได้
มองแล้วว่า ปีนี้จะหางบประมาณส่วนไหนมาก้ันน้ำ เพ่ือที่จะจัดการจารจรลงทางน้ำพุงให้ไหล
สะดวกดียิ่งขึ้น  ผสมกับทางที่โครงการตามพระราชดำริเขื่อนบ้านทามไฮ และมีการขุดลอก
ลงห้วยสองคอน  ที่ทางชลประทานจัดทำ จะทำให้การไหลบ่า ของลำห้วยน้ำพุงของพี่น้ อง
ประชาชนตำบลดงชน ตำบลเหล่าปอแดง ดีขึ้น เพราะจะมีการแบ่ง ผ่อนถ่ายน้ำไปตั้ง 3 ทาง 
ไม่ว่าจะเป็น ลำห้วยสองคอน ลำห้วยน้ำพุง  และเขื่อนที่แยกไปทางตองโขบลงบ้านหนองแจ้ง 
ในส่วนนั้น ต่อไปก็จะแก้ไขปัญหาน้ำท่วม น้ำแล้ง ซ้ำซาก ในเทศบาลตำบลเหล่าปอแดงได้ดี
พอสมควร 

รองประธานสภา  เมื ่อฟังจากเจ้าหน้าที ่ผู ้มีส ่วนเกี ่ยวข้องได้อธิบาย ถือว่าเป็นโครงที ่ดี จะสร้าง
ประโยชน์ให้กับพี่น้องประชาชน ชาวบ้านหนองแคน หมู่ที่ 1 ได้หลายราย เกี่ยวกับการไหล
ของน้ำ เพ่ือจะลดปัญหาน้ำท่วมไร่นา อยากให้ท่านสมาชิกสภา ที่มีข้อสงสัย อยากแสดงความ
คิดเห็น ก่อนที่เราจะลงมติในสภาเทศบาล เชิญครับ 

 



๒๑ 
 

 
นายวิเศษ  เบ้าหล่อ  กระผมยังไม่ทราบเลยว่าจะขุดลอกบริเวณไหน ความยาวเท่าไหร่ 

ประธานสภา   จากถนนลาดยางบ้านตาชาติ  นายายสีคำ  ลงไปตรงนาสาธิต  นาตำรวจนา 

นายวิเศษ  เบ้าหล่อ  ความยาว 536.00 เมตร พอจะทราบแล้วครับ แต่ก่อนเจ้าของพ้ืนที่เขาไม่ยอม แต่
ตอนนี้คงจะยอมแล้ว ท่านสมาชิก ในการจ่ายขาดเงินสะสม ต้องมีความจำเป็นเร่งด่วนจริงๆ 
ในความรู้สึกของกระผมในการจ่ายขาดเงินสะสม จำนวน  300,000 บาท  ถามว่ามีความ
จำเป็นเร่งด่วนไหม ในความรู้สึกส่วนตัว กระผมว่าไม่จำเป็นเร่งด่วนสำหรับโครงการนี้ จะท่วม 
ในฤดูน้ำหลาก ถ้าขุดนาตาออมก็จบไป เคยมีการจะทำนาปรัง น้ำก็ไปไม่ถึง ท่านคงเห็นความ
จำเป็นเร่งด่วน กระผมคิดว่าคงเป็นลำห้วยจากนาตานิต บ้านดอนยาง หมู่ที่ 11 ลงไปถึงสะพาน
บ้านท่าวัด ซึ่งฤดูน้ำหลากน้ำระบายไม่ทัน เนื่องจากคลองมีความตื้นเขิน เจ้าของพื้นที่เขา
อนุญาตนี่คือความจำเป็นเร่งด่วนของโครงการ ถามว่าตรงนี ้พอขุดลอกใช้งบประมาณ  
300,0000 บาท ได้ประโยชน์เยอะไหม กระผมว่าได้ประโยชน์ในการทำนาปรัง พืชผลทาง
การเกษตร ตรงนั้นที่จะทำจากบ้านดอนยางไปบ้านท่าวัด มีความจำเป็น อย่าลืมนะครับ   
ท ่านสมาช ิก ต ้องพิจารณาดูให ้ด ี ในการอน ุม ัต ิงบประมาณ กระผมว ่าฝ ่ายบร ิหาร                 
หางบประมาณส่วนอื่น หรือว่าส่วนใด ส่วนหนึ่ง ไปปิดตรงนาตาออมน้ำก็จะไม่ท่วม  เพราะว่า
มีน้ำที่จะระบายออกจากบ้านทามไฮ ที่ทำที่ระบายน้ำไปตามสาขาต่างๆ  เขาก็ทำกันอย่างมี
ประสิทธิภาพหลายพันล้าน ที่เขาทำกันอยู่ กระผมว่าอนาคตข้างหน้า คงจะไม่ท่วมถ้าเราปิดดี 
เพราะว่าเขาจะไม่ปล่อยให้น้ำท่วมแล้ว น้ำท่วมซ้ำซาก กระผมขออนุญาตงบประมาณที่จะ 
ขุดลอกเอาเข้าไปไว้ที ่แผนดีกว่า หางบประมาณส่วนอื่น สำหรับกระผมถ้าไม่ทำตรงบ้าน   
ดอนยางไม่เป็นไร เอางบประมาณส่วนนี้เก็บไว้เถอะครับ ใช้แค่ความจำเป็นเร่งด่วน สำหรับ
กระผมขอฝากสมาชิกไว้ด้วยครับ อย่าลืมว่า ไม่ว่าจะเป็นอุทกภัย วาตภัย น้ำท่วม ไฟไหม้ 
หรืออะไรต่างๆ เราต้องกันไว้ เดี๋ยวพายุฤดูร้อน พัดหลังคาบ้านเรือน หนักขึ้นทุ กวัน ดินฟ้า 
อากาศก็ไม่เหมือนเดิม ขอฝากข้อคิดไว้ด้วย ในการพิจารณางบประมาณ กระผมว่าจ่ายขาด
เงินสะสม ปีนี้งบประมาณจ่ายขาดเงินสะสมเอาไว้ก่อน ส่วนงบประมาณที่เราจะเอาไปทำ  
เอาไปเป็นโครงสร้างพื้นฐาน เงินอุดหนุนในส่วนอื่นดีกว่า สำหรับกระผมขออนุญาตทาง
สมาชิกสภาเก็บไว้ก่อนงบประมาณ  300,000 บาท  เผื่อว่าเกิดอุทกภัย  เรามองไม่เห็นว่า
ข้างหน้าจะเกิดอะไรขึ้น สำหรับกระผมแล้วอยากให้อนุมัติเฉพาะความจำเป็นเร่งด่วนจริงๆ 
คือขยะไปก่อน ส่วนอื่นๆ เรายังพอได้อยู่ น้ำท่วมเราก็หางบประมาณส่วนอื่นๆ  และขอฝาก
ฝ่ายบริหารไว้ด้วย ถ้าปิดตรงที่น้ำผ่านเข้ามา ปัญหาน้ำท่วมก็จะไม่เกิดขึ้น ขอฝากท่านสมาชิก
ไว้ด้วยนะครับ 

ประธานสภา  ทั้งนี้ ทั้งนั้น ก็แล้วแต่สมาชิกสภาจะพิจารณา  สำหรับกระผมมีความจำเป็นมากๆ 
ครับ ชาวบ้านหนองแคน และหลายๆ หมู่บ้าน เขาเดือดร้อน 

นายกเทศมนตรี  จากการอภิปรายชี้แจง เหตุและผลการจ่ายขาดเงินสะสม  โครงการขุดลอกลำห้วย    
บ้านหนองแคน หมู่ที่ 1 บริเวณบ้านตาชาติลงไปถึงท่ีลำน้ำหนองหาร โครงการนี้เป็นโครงการ
ต่อเนื ่อง ที ่เรายกยอดมาจากปีงบประมาณที่ผ่านมา ตั ้งไว้ 60,000 บาท เพื ่อที ่จะทำ
บายพาสที่ร่องชักน้ำที่จะข้ึนมาให้พ่ีน้องประชาชน โดยเฉพาะโนนกกค้อ ลำห้วยนี้ ต่อกันแต่ 
เมื่อสองปี ที่ผ่านมาคณะบริหารจัดการน้ำหนองหาร มีมติที่จะคงน้ำ 1.57 ตามลำดับน้ำ
ทะเลปานกลาง  จึงทำให้ทางเทศบาลตำบลเหล่าปอแดง ปรึกษาหารือกับทางสภา ขอยกเลิก
โครงการฯ  60,000 บาทส่วนนี้ เนื่องจากว่าหน้าแล้งน้ำขึ้นมา ให้พี่น้องประชาชนได้ใช้ใน
การทำนาปรัง และปลูกพืชผลทางการเกษตร และในส่วนความคิดเห็นของพ่ีน้องประชาชน  



๒๒ 
 

 
ในการลงประชาคมก็อยากได้โครงการฯ เพื่อที่จะขยายน้ำที่ไหลลงมา ในส่วนลำห้วยร่องชัก
น้ำนี้ขึ้นมาถึงบ้านตาชาติในส่วนนี้  พี่น้องประชาชนบ้านหนองแคน เลยเสนอโครงการนี้เป็น
โครงการเดือดร้อนจำเป็นเร่งด่วน ที่อยากจะได้โครงการนี้ จึงนำมาสู่คณะผู้บริหารพิจารณา
แล้วนำมาสู่การจ่ายขาดเงินสะสมโครงการนี้  และที่ท่านสมาชิกได้เสนอโครงการของบ้าน  
ลุงนิต  กระผมได้ให้ท่าน  ผู้นำชุมชน  ผู้นำหมู่บ้าน  ไปดำเนินการ   เพื่อที่จะส่งมอบที่ดินว่า  
หนังสือรับรองการที่เราจะลงไปก่อสร้าง  ณ วันนี้ก็ยังไม่เสร็จเป็นปีแล้วครับ กระผมรออยู่
ครับท่าน เพราะกระผมมีงบประมาณที่จะขอจาก องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ที่จะ
ส่งในปีนี้  10 โครงการ ซึ่งเราได้ส่งไปแล้ว  9 โครงการ เนื่องจากว่าท่านไม่ไ ด้ส่งเอกสาร 
หรือการของบประมาณ   ในส่วนที่จะขอไปขุดลอกลำห้วย ในส่วนนี้ให้กระผม กระผมจึงไม่
สามารถที่จะของบประมาณมาทำให้ท่านได้ เพราะประสบการณ์ที่ผ่านมา ถ้าหากว่าพี่น้อง
ประชาชนไม่ส่งมอบพื้นที่ ก็จะเป็นปัญหาในการนำงบประมาณลงไปพัฒนา กระผมจึงไม่ได้
ส่งไปที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร  ถ้าหากว่าท่าน สท.วิเศษ เบ้าหล่อ หรือผู้มีส่วน
เกี่ยวข้อง  สามารถส่งมอบพื้นที่ให้กระผมได้  กระผมจะของบประมาณส่วนนี ้ไปพัฒนา      
ขุดลอกให้ท่าน  หรือไม่ก็ปีหน้าในการทำงบประมาณประจำปี 2567   ไปแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนของลำห้วยนี้ได้       

นายวิเศษ  เบ้าหล่อ  กระผมพึ่งทราบนะครับว่าการของบประมาณต่างๆ  ต้องนำเอกสารของชาวบ้านไป
ขอด้วยหรือเปล่าครับท่านผู้บริหาร  ที่ผ่านมาในการของบประมาณแต่ละครั้งกับฝ่ายบริหาร 
กระผมพึ่งรู ้นะครับว่า การของบประมาณนั้น ต้องเอาเอกสารแนบไปด้วย เจ้าของพื้นที่      
เขาเรียกว่าเจ้าของพื้นที่ข้างเคียง ในการทำงบประมาณ ทำโครงการต่างๆ  ถ้าโครงการมา 
แต่ก่อนเราไปวัด เจ้าของพื้นที่เขายินยอมแล้วเราถึงไปวัด ไม่ได้ถือโครงการไป ไม่มีโครงการ
ไหนที่มาทำงบประมาณของเทศบาลแล้ว ได้คืน ไม่มี ถ้าขอโครงการขุดลอกไปแล้ว เขาก็
ยินยอมบางท่านก็ไม่ได้เซ็นต์  กระผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่า การของบประมาณครั้งนี้ ต้องแนบ
เอกสารของเจ้าของพื้นที่ข้างเคียง  จริงไหมครับท่าน สท.อนุชา ดาบสีพาย ต่อไปเราต้องทำ
แบบนี้ใช่ไหม ท่านเป็นผู้ขอโครงการ  ท่านก็ขอโครงการ  กระผมเป็นผู้เสนอโครงการ กระผม
ก็เสนอโครงการ ว่ามีความเดือดร้อนจำเป็น ถ้าเขาไม่ยินยอม กระผมคงไม่เสนอโครงการ
หรอกครับ ท่านสมาชิกครับ ในความจำเป็นเร่งด่วนแต่ละหมู่บ้าน อย่าว่าแต่บ้านดอนยาง 
หรือบ้านหนองแคนเลย ในการทำประชาคมทุกหมู่บ้าน มีความจำเป็นในการทำประชาคม  
การลงประชาคมจ่ายขาดเงินสะสม จำนวน 300,000 บาท ไม่ใช่เฉพาะบ้านหนองแคน
เท่านั้น ที่ต้องการจ่ายขาดเงินสะสม ทุกหมู่บ้านมีความจำเป็นนะครับท่านสมาชิก  ท่านจะยก
ไปไหนก็ได้ในการจ่ายขาดเงินสะสม หรือว่าเราไม่ทำก็ได้ เราจะเก็บไว้เป็นเงินสะสมก็ได้ ท่าน
สมาชิกต้องพิจารณาด้วย ต้องเข้าใจด้วยนะครับ ท่านว่ากระผมไม่ได้ส่งโครงการ  ซึ่งกระผม  
ก็ไม่ทราบว่าขอโครงการต้องเอาเอกสารอะไรไปบ้าง กระผมยื่นเสนอขอโครงการกับท่าน   
ท่านก็ไปขอโครงการอย่างอื่น แต่ส่วนเอกสารกระผมไม่ทราบต้องเอาอะไรแนบไปด้วย  
กระผมถามเขาแล้วว่า เขาอนุมัติจากหมู่บ้านกระผม ไปป่าช้า ให้ไปทำเอกสารมา ทำเลย
งบประมาณมีไหมครับ ถนน คสล.แค่ 5 เมตร ถนนเกือบ 6 เมตร ทำไปเลย  ถ้ามีโครงการมา  
อย่าลืมนะ  ที่ไม่มีโฉนด เป็นที่ประมง  แต่ดีหน่อยขอใช้ที่ของประมง หน่วยงานราชการขอใช้
กันได้ ถ้าเอกสารที่ต้องการมีอะไรบ้าง บอกกระผม กระผมจะได้บอกประชาชน  บอกเจ้าของ
พ้ืนที่ข้างเคียง ว่าต้องเอาเอกสารอะไรบ้างให้กับทางฝ่ายบริหารไปของบประมาณต่างๆ  
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นายกเทศมนตรี  ยุคนี้ ท่านคงจะรู้ว่าพี่น้องประชาชนเขาใช้สิทธิ์ตามรัฐธรรมนูญเต็มที่ และสื่อโซเซียล
ต่างๆ ในการจะทำเรื่องก็แล้วแต่ ประชาชนต้องมีส่วนร่วม ส่วนคิด ส่วนทำ แม้แต่โครงการ
ชลประทานระบบท่อ  โครงการบ่อบำบัดน้ำเสีย ท่านก็จะเห็นว่าทำไมเราของบประมาณไป
ตั้งแต่ปี 2563 ชลประทานระบบท่อ ซึ่งกระผมเป็นประธานสภาในขณะนั้น แล้วทำไมสำนัก
ชลประทานที่ 5 จึงมาขอทำประชาคมเพ่ือที่จะของบประมาณมาทำโครงการ นโยบายของ 
ทางราชการทุกวัน มันเปลี่ยนไปเราอย่าเอาวิธีปฏิบัติที่เคยเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล หรือ
เทศบาลมาก่อนๆ ทุกสิ่งทุกอย่างมันหมุนเวียนเปลี่ยนไปตามสถานการณ์ปัจจุบัน และเน้นเลย
ว่าทุกพื้นที ่ ที ่เราจะทำโครงการ ท่านบอกว่าบางโครงการไม่เคยคืนโครงการ มีคืนครับ     
เมื่อกระผมเข้ามาปีแรก ปี 2564  ทำโครงการร่องระบายน้ำบ้านหนองแคน พี่น้องชาวบ้าน
หนองแคนทั้งหมด บอกว่าเราไม่ทำประชาคม เราไม่รับที่จะให้ท่านมาทำ เลยได้ยกเลิก
โครงการนำมาสู่การร้อง อปท. ว่าทางเทศบาลตำบลเหล่าปอแดง ปฏิบัติหน้าที่บกพร่อง     
ในการที่เราให้ผู้รับเหมาเซ็นต์สัญญา และลงหน้างานแล้ว พี่น้องประชาชนลุกฮือขึ้นมาว่า   
ไม่เอา จึงได้คืนโครงการ คืนงบประมาณในส่วนนั้นไป เพราะฉะนั้นในการที่จะทำงบประมาณ
ในการพัฒนาอะไรก็แล้วแต่ ถ้าเรามีพี่น้องประชาชนยืนเป็นกำแพงหลังให้เรา เราสบายทั้ง
ผู้บริหาร สมาชิกสภาอนุมัติโครงการ  ทั้งข้าราชการที่นำเงินงบประมาณไปพัฒนา และในการ
ที่เราจะทำโครงการอะไรก็แล้วแต่ทุกวันนี้ ต้องส่งมอบพื้นที่ ที่เราจะเข้าไปทำโครงการให้   
ถ้าเราไม่ส่งมอบพื้นที่ ทางราชการที่จะนำงบประมาณลงมา เขาจะไม่นำลงมาหรอกครับ 
เพราะมีปัญหามาแล้วว่าไม่ยินยอมให้ทำ โดยเฉพาะคนที่มีโฉนดไม่ได้  นาตาออมกี่ปีแล้วครับ
ผนังกั้นน้ำ ที่ไม่ยอมให้ทำ ทีนี้เขาอนุญาตเขาได้เซ็นต์หนังสือยินยอมเรียบร้อยแล้ว เราทำได้ 
นี่ละ กระผมถึงบอกว่าจะทำโครงการอะไรก็แล้วแต่ ให้เจ้าของพ้ืนที่เขาเซ็นต์ยินยอมให้เราไป
พัฒนาในส่วนนั้น เพ่ือความสบายใจของทุกคน และถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย จึงนำเรียน
ท่านสมาชิกเพ่ือทราบและเข้าใจตรงกัน 

รองประธานสภา   มีสมาชิกทา่นใดสงสัย สอบถามเพ่ิมเติม  หรือไม่ 

นายอนุชา  ดาบสีพาย  กระผม นายอนุชา  ดาบสีพาย สมาชิกสภาเขต 2 กระผมว่าเงินส่วนนี้ถ้าไม่เหมาะสม
ก็ควรเก็บไว้ก่อน เอาไว้โอกาสหน้าค่อยปรึกษาหารือกันใหม่ ว่าจะทำอย่างไรดี สำหรับเงิน
จ่ายขาดเงินสะสมทุกบ้าน  ก็มีความจำเป็นเร่งด่วนเหมือนกัน  ตามที่สท.วิเศษ  เบ้าหล่อ 
กล่าวมา กระผมก็ว่าถูกต้องเหมือนกัน ขอเป็นตัวกลางเสนอว่าควรเอาไว้ก่อน 

นายลำไพ  พังคา  สำหรับโครงการขุดลอกลำห้วย บ้านหนองแคน หมู่ที่ 1 ขอแสดงความคิดเห็นว่า
โครงการนี้ ในเมื่อพี่น้องประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุด เราก็น่าจะสมควรเอาโครงการนี้ไว้  
พี่น้องประชาชาน ทั้งสองฟากฝั่ง ได้เซ็นต์หนังสือยินยอม ให้ใช้พื้นที่เรียบร้อยแล้ว และผ่าน
การประชาคมแล้วทั้งหมดของหมู่บ้าน กระผมเห็นสมควรที่จะให้ดำเนินการต่อ สมาชิกท่าน
อื่นที่มีความคิดเห็นแตกต่าง ก็สามารถแสดงความคิดเห็นได้ ส่วนกระผมเสนอว่าให้คงไว้ใน
เมื่อพ่ีน้องประชาชนได้รับประโยชน์เราก็น่าจะคงไว้ 

นายวิเศษ  เบ้าหล่อ  อีกเรื่องที่เราจะลงมติ ในการอนุมัติงบประมาณจ่ายขาดเงินสะสม ตามประสบการณ์
ที่ผ่านมา ความจำเป็นเร่งด่วน ยกตัวอย่าง ถนนขาด รถบรรทุกขยะไม่พอ รถบรรทุกขยะพัง 
นี่คือความจำเป็นเร่งด่วน ความจำเป็นเร่งด่วน คือ อุทกภัย น้ำท่วม อัคคีภัย ไฟไหม นี่คือ
ความจำเป็นเร่งด่วนที่สมาชิกเราจะต้องพิจารณา ในกรณีแบบนี้ถือว่าไม่ใช่ความจำเป็น
เร่งด่วน เจ้าหน้าที่คงรู้นะครับว่าความจำเป็นเร่งด่วน แต่เรามีเงินที่จะจ่ายขาดเงินสะสมอยู่ 
300,000 บาท ส่วนรถบรรทุกขยะตัดไป  ในกรณีสมาชิกสภาสามารถนำเงินส่วนนี้ไปใช้กับ 
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โครงการอื่นได้ ไม่จำเป็นไม่เฉพาะเจาะจง เฉพาะหมู่ที่ 1 ฉะนั้นทุกหมู่บ้านก็ต้องการอยากจะ 
ได้รับเงินจ่ายขาดเงินสะสมในส่วนนี้ ซึ่งท่านนำโครงการส่วนนี้ จ่ายขาดเงินสะสมสำหรับหมู่ที่ 
1 บ้านหนองแคน แต่เป็นการพิจารณางบประมาณที่จะโยกไปไหนก็ได้ ไม่ใช่เฉพาะเจาะจง 
คิดว่าบ้านอื่นก็มีความจำเป็นเร่งด่วนเหมือนกัน สำหรับกระผมแล้วอยากให้ตกเป็นเงินสะสม
ไว้ก่อน ถ้าจำเป็นเร่งด่วนจริงๆ เราค่อยมาพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสมอีกก็ได้ สำห รับ
แนวความคิดของกระผม ส่วนท่านอ่ืนกระผมไม่ทราบ 

นางรินดา  มีไกรราช  ดิฉัน นางรินดา  มีไกรราช  สมาชิกสภาเขต 1  โครงการนี้น่าจะให้หมู่ที่ 1 เพราะว่า
เท่าท่ีเห็นทุกๆ ปี ตรงนี้เขาเดือดร้อน เพราะว่าน้ำหลาก เวลาน้ำมามากๆ มีทรายสองฝั่งไร่นา
บริเวณนั้นแทบจะไม่ได้ประโยชน์อะไรทั้งสิ้น ทำให้คันนาขาด ทำให้เป็นหลุมเป็นบ่อ แม้แต่
บ้านเรือนของชาวบ้าน น้ำก็ไหลมาท่วมถึงบ้านตาชาติ ส่วนถนนกัดเซาะทำให้ถนนขาด 
ปัญหานี้เกิดขึ้นมาตลอด ดิฉันเห็นด้วยกับโครงการนี้ อยากให้คงไว้ 

นายอนุชา  ดาบสีพาย  สำหรับโครงการนี้เราแก้ปัญหาที่ปลายน้ำ บริเวณต้นน้ำต้องทำผนังกั้นน้ำไม่ให้น้ำ
ไหลผ่านเข้ามาบริเวณนี้  ปัญหาก็จะไม่เกิดบริเวณนี้  แต่ก่อนกระผมเห็นฝ่ายบริหาร ว่าเรามี
โครงการทำผนังกั้นน้ำให้ช่างไปวัด ไม่รู้ว่าจะเอางบประมาณจากไหนมา แต่มาวันนี้ยังไม่มี
งบประมาณ กระผมยังแปลกใจ ถ้าเราจะทำตรงนี้ น่าจะทำตรงนั้นก่อนจะดีกว่าไหมครับ 

นายกเทศมนตรี  ในการบริหารผู้บริหารมองรอบด้าน กระผมไม่ได้เป็นสมาชิกบ้านใดบ้านหนึ่ง กระผม
เป็นผู้รับใช้พี่น้องประชาชนทั้ง 12 หมู่บ้าน กระผมมองลักษณะในการแก้ปัญหาพี่น้อง
ประชาชนจากความจำเป็นเดือดร้อนเร่งด่วน เดือดร้อนขนาดกลาง  ขนาดยาว โครงการระยะ
สั้น ระยะกลาง ระยะยาว กระผมวางแผนไว้แล้วว่า จะทำผนังกั้นน้ำนาตาออมอย่างไร แต่
วันนี้กระผมยังไม่อธิบายให้ท่านสมาชิก จะนำงบประมาณในส่วนไหน ปีนี้กระผมต้องทำให้
แน่นอนสำหรับผนังกั้นน้ำนาตาออม แผนงานกระผมวางไว้ ขออธิบายว่าจะจัดหารถบรรทุก
ขยะ  งบประมาณ 2,300,000 บาท ทำผนังกั้นน้ำและขุดลอกในครั้งเดียว ท่านสมาชิกสภา
อย่าลืมนะครับ เราเข้ามาในปี 2564 บ้านที่ไม่มีงบประมาณ คือ บ้านหนองแคน หมู่ที่ 1  
และบ้านกกส้มโฮง หมู ่ที ่ 4 เพราะเรานำงบประมาณส่วนนั้น ไปแก้ปัญหาให้กับพี ่น้ อง
ประชาชน จำเป็นเดือดร้อนเร่งด่วนในหลายหมู่บ้านที่ทำมา ครั้งนี้พี่น้องหมู่ที่ 1  ไม่ได้รับ
งบประมาณในการพัฒนาเลย  จึงนำมาสู่การเรียกร้องของบประมาณนี้ไปพัฒนา เพ่ือขุดลอก
ในส่วนนี้  ขนาดโครงการ 60,000 บาท เรายังยกเลิกโครงการหมู่ที ่ 1  เมื่อปีที่ผ่านมา 
เพราะพ่ีน้องประชาชนบ้านอื่น จำเป็นเดือดร้อนมากว่า ผู้บริหารก็ได้ขอประธานสภายกเลิก
โครงการในส่วนนี้ นำไปพัฒนาในเรื่องของประปา ทั้งนี้ ทั้งนั้น สุดแล้วแต่สภาเทศบาลจะ
พิจารณา ท่านไม่ต้องห่วงเรื่องสาธารณะภัย เรามีงบกลางอยู่ที่จะนำไปแก้ไขปัญหาในส่วนนั้น 
เรามีการกันเงินอยู่ประมาณ  13 -14 ล้านบาท  เพราะฉะนั้นท่านไม่ต้องห่วงหรอกครับ  
ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่งบประมาณดูอยู่  ไม่ต้องคิดแทนว่าจะนำงบประมาณส่วนไหน 

นายวิเศษ  เบ้าหล่อ  กระผมไม่ได้คิดแทน ไม่ได้คิดต่างท่านนายกเทศมนตรี การพิจารณางบประมาณ
สมาชิกสภาก็ต้องมีสิทธิ์ ที่จะแสดงความคิดเห็น ในการดูงบประมาณว่ามีไหม มีน้อย มีมาก 
ท่านบริหาร ท่านก็บริหารไป กระผมไม่ได้คิดแทนท่านเลย ในการประชุมสภาทุกโครงการ    
มีความสำคัญหมด  ทุกหมู่บ้านเขาอยากจะพูดอยู่  แต่เขาไม่พูดว่า เขาอยากได้โครงการไป 
แต่ละโครงการ แต่ละหมู่บ้านมีสิทธิ ์ ที ่จะได้รับงบประมาณในส่วนนี้ ไม่ใช่ว่ากระผมไม่
มองเห็นความจำเป็น 

รองประธานสภา   มีสมาชิกทา่นใดจะอภิปราย หรือไม่ 

ที่ประชุม   ไม่มี 



๒๕ 
 
 

รองประธานสภา   ขอเชิญเลขานุการสภา นับองค์ประชุม 

เลขานุการสภา    มีสมาชิกอยู่ในห้องประชุม  11 ท่าน ครบองค์ประชุม 

รองประธานสภา  กระผมขอมติ ที่ประชุมให้การเห็นชอบจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
โครงการขุดลอกลำห้วย บ้านหนองแคน  หมู่ที่ 1  งบประมาณ   300,000บาท  หรือไม ่

 โปรดยกมือ 
เห็นชอบ        7   เสียง 

 ไม่เห็นชอบ              -   เสยีง 
   งดออกเสียง            4   เสียง 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์  ให้การเห็นชอบจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2566 โครงการขุดลอกลำห้วยบ้านหนองแคน หมู ่ที ่ 1  งบประมาณ   300,000บาท     
ด้วยคะแนน    7 เสียง 

ระเบียบวาระท่ี  4 เรื่องเสนอเพื่อทราบ  
4.1 โครงการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดระบบรวบรวมและบำบัด 
      น้ำเสีย  พื้นที่โดยรอบหนองหารที่ยังไม่มีระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย   ในเขต 
      อำเภอเมืองสกลนคร  ระยะที่ 1 พื้นที่เทศบาลตำบลเหล่าปอแดง  เทศบาลตำบล 
      งิ้วด่อน จังหวัดสกลนคร(แจ้งการที่คณะกรรมการสำรวจออกแบบ บ่อบำบัดน้ำเสีย    
      น้ำร่อง มาถึงขั้นตอนที่ 3 แล้ว) 

รองประธานสภา  ขอเชิญ นายกเทศมนตรี  รายงานให้สภาเทศบาลตำบลเหล่าปอแดงทราบ 

นายกเทศมนตรี  เป ็น โครงการท ี ่ อย ู ่ ในแผนงบประมาณ   สำหร ับการพ ัฒนาหนองหาร 
7,200,000,000 บาท ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนครเป็นผู้รับผิดชอบ ในการจ้าง
คณะอาจารย์จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อมาศึกษาผลกระทบ สิ่งแวดล้อมและออกแบบ 
จำนวนงบประมาณ  9,500,000 บาท สำรวจผลกระทบ ความเป็นไปได้ของโครงการ 
สำหรับวันนี้แจ้งเพ่ือทราบ เทศบาลตำบลเหล่าปอแดงเป็นเทศบาลนำร่อง 13 หมู่บ้านรอบๆ 
อปท. หนองหารของเรา ที่จะสำรวจออกแบบ และขอประชาคมในเดือนเมษายน เพื่อให้พ่ี
น ้องประชาชนแสดงความค ิดเห ็นในการท ี ่จะทำบ ่อบำบ ัดน ้ำเส ีย คณะอาจารย์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับเทศบาลตำบลเหล่าปอแดง โดยจะมีท่านปลัด รักษาการ
ผ ู ้อำนวยการกองช ่าง (รองปลัด) และนายช่างโยธา เป ็นผ ู ้สำรวจออกแบบกับทีม
มหาวิทยาลัยขอนแก่น และของบประมาณท่ีจะนำมาสร้างบ่อบำบัดน้ำเสีย ครอบคลุมทั้ง 12  
หมู่บ้าน  ซึ่งได้ผ่านมา 3 ขั้นแล้ว   โครงการนี้ถ้าหากว่า เราได้รับงบประมาณมา เราจะต้อง
สมทบ 10% ซึ่งงบประมาณส่วนนี้ เราจะนำมาจากไหนต้องพิจารณาร่วมกับองค์การบรหิาร
ส่วนจังหวัดสกลนครอีกครั้งหนึ่ง  

รองประธานสภา  มีสมาชิกท่านใด  สงสัย  สอบถาม เพ่ิมเติมอีกหรือไม่ 

ที่ประชุม รับทราบ 

4.2 การได้รับโฉนดที่ดินหลงัอ่านแปลภาพถ่ายทอด จากคณะกรรมการโดยมติ คพร.   
      จังหวัดสกลนคร  เป็นเอกฉันท์ 

รองประธานสภา  ขอเชิญ นายกเทศมนตรี  รายงานให้สภาเทศบาลตำบลเหล่าปอแดงทราบ 



๒๖ 
 
 

นายกเทศมนตรี  ขอแสดงความยินดีด้วยกับพี่น้องประชาชนบ้านหนองปลาน้อย หมู่ที่ 7  โดยเฉพาะ
วัดศิริพัฒนาราม  เมื ่อวันพุธที ่ผ่านมา ได้ดำเนินการในการออกรังวัด ผ่านหน่วยงานที่
รับผิดชอบของจังหวัดสกลนคร  ได้ให้คณะกรรมการจังหวัดสกลนคร  แปลภาพถ่ายทาง
อากาศ ประกอบการพิจารณา เพื่อที่จะให้ที่ดิน ที่ออกมาสำรวจ รางวัดเรียบร้อยแล้วตาม
ระเบียบขั้นตอนตามกฎหมาย และได้มอบเอกสารสิทธิ์ให้กับวัดศิริพัฒนาราม เพื่อที่จะได้
ดำเนินการเป็นวัดที่สมบูรณ์ เป็นประวัติการณ์ วัดนี้ตั้งมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2451  (109ปี) 

รองประธานสภา  มีสมาชิกท่านใด  สงสัย  สอบถาม เพ่ิมเติมอีกหรือไม่ 

ที่ประชุม รับทราบ 

4.3 แจ้งการลงนาม MOU ของเทศบาลกับกรมชลประทาน ชลประทานระบบท่อ 

รองประธานสภา  ขอเชิญ นายกเทศมนตรี  รายงานให้สภาเทศบาลตำบลเหล่าปอแดงทราบ 

นายกเทศมนตรี  ชลประทานระบบท่อ เทศบาลได้ทำ MOU กับกรมชลประทานเรียบร้อยแล้ว ว่าเรา
จะรับโอนมาจากสำนักชลประทานที่ 5  บ้านท่าวัดและบ้านหนองปลาน้อย เทศบาลมีความ
ยินดีที่จะรับโอนมาเป็นของเทศบาลตำบลเหล่าปอแดง 

รองประธานสภา  มีสมาชิกท่านใด  สงสัย  สอบถาม เพ่ิมเติมอีกหรือไม่….. 

ที่ประชุม รับทราบ 

4.4 เรื่องการบันทึก ความจำเป็นเดือดร้อน ของตำบลเหล่าปอแดง กับปัญหา 
      ความยากจน ความเหลื่อมล้ำ (ที่ดินทำกินยังไร้เอกสารสิทธิ์) ต่อ กม.วุฒิสภา 

รองประธานสภา  ขอเชิญ นายกเทศมนตรี  รายงานให้สภาเทศบาลตำบลเหล่าปอแดงทราบ 

นายกเทศมนตรี  เทศบาลตำบลเหล่าปอแดงได้ทำหนังสือปิดผนึก ส่งต่อคณะกรรมการวุฒิสภา       
ซึ่งนายกเทศมนตรี และผู้รับผิดชอบ อาจจะได้เดินทางบรรยายข้อมูล เพื่อขอเอกสารสิทธิ์ 
แก้ไขปัญหาความยากจน ของพ่ีน้องประชาชนตำบลเหล่าปอแดงท่ีวุฒิสภา รัฐสภาต่อไป 

รองประธานสภา  มีสมาชิกท่านใด  สงสัย  สอบถาม เพ่ิมเติมอีกหรือไม ่

ที่ประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 

รองประธานสภา   เข้าสู่ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องอ่ืนๆ  มีท่านใดจะสอบถาม หรือเสนออะไรเพิ่มเติมไหม 

นายวิเศษ  เบ้าหล่อ  ค่าธรรมเนียมในการทิ้งขยะของปี 2564 กับปี 2565 รวมค่าทิ้งขยะประมาณสอง
ล้านกว่าๆ อยากจะหาแนวทางการแก้ไขปัญหาขยะฝาก ที่เขานำมาทิ้งที่เทศบาล เราต้องหา
ทางออก สิ้นเปลืองงบประมาณเปล่าประโยชน์ และอีกเรื่องหนึ่งอยากสอบถาม เกี่ยวกับเรื่อง
รถที่รับโอนมาจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร อยากสอบถามฝ่ายบริหารว่ารถที่
รับมาเป็นรถเก่า จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนครอยู่ไหน ยังสามารถใช้ได้ไหม เนื่อง
ว่ากระผมเห็นคันเดียว 

นายลำไพ  พังคา  ขอตอบข้อซักถาม รถคันที่ 2 ที่รับโอนมาจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร 
ขณะนี้กำลังดำเนินการซ่อมแซมอยู่ครับ  ซึ่งต้องซ่อมแซมช่วงล่างทั้งหมด 

 



๒๗ 
 

 

นายอนุชา  ดาบสีพาย  กระผมว่ารถคันที ่ 2 เกือบจะ 2 ปี แล้วยังซ่อมไม่เสร็จเลย น่าจะรีบ ๆ หน่อย 
เพราะว่าเราต้องนำมาใช้เพื่อบริการประชาชน เพราะรถคันที่  1 สีส้มมีความสูง เวลาจะขน
ขยะ หรือขนอุปกรณ์จะลำบาก เป็นไปได้ขอความอนุเคราะห์รีบซ่อมหน่อยครับ 

นายทานิล  ศรีนารัตน์  กระผมนายทานิล  ศรีนารัตน์  สมาชิกสภาเทศบาล 2 มีข้อเสนอแนะอยากให้ทาง
ฝ่าย อพปร. ได้มีการจัดเวรยามประจำรถ เพื่อเตรียมความพร้อมรับสถานะการณ์ที่จะเกดิให้
ทันท่วงที เพราะสภาพอากาศร้อน จะมีเพลิงไหม้เกือบทุกวัน จะได้ไม่มีปัญหากับชาวบ้าน 

รองประธานสภา   มีสมาชิกท่านใด  สอบถามเพ่ิมเติม หรือไม่ 

นายลำไพ  พังคา  ขออนุญาตประชาสัมพันธ์    เนื่องจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 
บ้านหนองปลาน้อย ได้ทำการซื้อที่ดินบริเวณด้านหลัง ซึ่งแต่ละหมู่บ้าน ได้เปิดรับบริจาค   
ไปแล้ว กระผมจึงนำเรียนเพื่อบอกบุญกับทางคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา เจ้าหน้าที่ ทุกกอง
ท่านใดมีจิตศรัทธาที่จะบริจาคสมทบ เพื่อซื้อที่ดิน ขอเรียนเชิญ หมู่ที่ 13 เทศบาลตำบล
เหล่าปอแดง ทุกท่านนะครับ 

ที่ประชุม ไม่มี 

รองประธานสภา  กระผมขอมอบหน้าที่ต่อให้กับประธานสภา 

ประธานสภา   วันนี้การประชุมสภาเทศบาลตำบลเหล่าปอแดง สมัยสามัญที่ 1 ครั้งที่ 1  ประจำปี 
2566  ได ้ดำเน ินการประช ุมครบตามระเบียบวาระ การประช ุมครบถ้วนถูกต ้อง              
ขอขอบคุณสมาชิกสภา  ฝ่ายบริหาร และเจ้าหน้าที่ทุกท่าน ที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้ กระผม
ขอปิดการประชุม ขอบคุณครับ  

เลิกประชุม   13.00 น.   

 

(ลงชื่อ) วราภรณ์  การชาคำ       ผู้จดรายงานการประชุม    
                 (นางสาววราภรณ์  การชาคำ)                   
                                                เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 

 
(ลงชื่อ)  สุภาวดี   เวชกูล        เลขานุการสภาเทศบาล 

                (นางสาวสุภาวดี   เวชกูล)                   
     

 
(ลงชื่อ) สมชาย   แสงวงศ์       ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
         (นายสมชาย   แสงวงศ์)  
  รองปลัดเทศบาลตำบลเหล่าปอแดง 
 
 
 
 



๒๘ 
 

 
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาล  เมื่อวันที่  .....9  มีนาคม 2566.......  เวลา.....09.30.... น. 

 

(ลงชื่อ)      รินดา  มีไกรราช   กรรมการ     
                 (นางรินดา   มีไกรราช)  

(ลงชื่อ)       ลำไพ  พังคา   กรรมการ 
                                              (นายลำไพ   พังคา) 

(ลงชื่อ)     อนุชา  ดาบสีพาย   กรรมการ 
                      (นายอนุชา   ดาบสพีาย) 

 

ผู้รับรองรายงานการประชุม 

(ลงชื่อ)     ชาญชัย  จันทามี   ประธานสภาเทศบาลตำบลเหล่าปอแดง 

           (นายชาญชัย  จันทามี)                                                                                                                                                                 
 
 
 

 

 


